
.              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่   9   กรกฎาคม   2558  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบัติ    กาญจนวฒันา  ประธานสภา อบจ.นม. 
2. นายวสิูตร  เจริญสันธิ ์  รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 1 
3. นายพิเชฎฐ ์  ชัยศร ี   รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ 2 
4. นายกลวชัร  อึ้งสวัสดิ ์  เลขานุการสภา อบจ.นม.  
5. นายกิติพงศ ์  พงศ์สุรเวท  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1  
6. นายอดุลย ์  อยู่ยืน   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2  
7. นายองอาจ   พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3 
8. นายสพุจ  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4  
9. นายนัฏฐชัยฐ ์ ธนกนกนนทณ ์  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6  
10. นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7  
11. นายอัฏฐกร  อินทร์ศร   ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 
12. นายพลวัฒน ์ ศิลปคุณเวียง  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 
13. นายศิริพงศ ์  มกรพงศ์   ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 
14. ดร.ภูกิจ  พันธ์เกษม  ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 
15. นายพรชยั  อ านวยทรัพย ์  ส.อบจ.อ.ครบุร ีเขต 2 
16. นายธวฒัน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 
17. นายสถาพร  โชติกลาง   ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 
18. นายสมพร  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 
19. นายสาทชิ    บวชสนัเทียะ  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1   
20. นายพงษ์พันธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 
21. นายพชิัยศักดิ ์ ชัยศร ี   ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 
22. นายสมชาย  ภิญโญ   ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง 
23. นางสุพัตรา  มากเมือง   ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ 
24. นายชวาล  พัฒนก าชัย  ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง 
25. นายไกรวัจน ์  จุลศิริวัฒนกุล  ส.อบจ.อ.คง 
26. นายไพฑูรย ์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.อ.พระทองค า 
27. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.อ.สีดา 
28. นางสาวจฑุาสัณห์   ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.อ.บัวลาย  
29. นายสมโภชน ์  จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.อ.โนนแดง 
30. นายบัวพันธ ์  จันค าวงษ ์  ส.อบจ.อ.ประทาย 
31. นายชยกฤต    ยินดีสุข   ส.อบจ.อ.ล าทะเมนชัย 
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 32. นายมนัส  ศรีบงกช   ส.อบจ.อ.โนนไทย 
33. นางอรอนงค ์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.อ.ห้วยแถลง 
34. นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
35. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.อ.โชคชัย 
36. นายกรีธาพล  วรรณทาป  ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก 
37. นายชาญชัย  ศรีวิพัฒน ์  ส.อบจ.อ.เทพารักษ์ 
38. นายวีระชาต ิ  ทุ่งไผ่แหลม  ส.อบจ.อ.เสิงสาง  

 
ผู้ลาประชุม 

1. นางสาวรัชฎา  ใจกล้า   ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5  
2. นายณัฏฐพชัร ์   อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1 
3. นายภาณ ุ  ยนต์สุข   ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 1 
4. นายชยุต    พงศ์ธนทรัพย ์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 
5. นายรชฏ  ด่านกุล   ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 
6. นายเลิศชยั  ธนประศาสน ์  ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 
7. นายโกวทิย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม  
8. นางสาวรมย์ธีรา   แปลนด ี   ส.อบจ.อ.เมืองยาง 
9. นายรักชาต ิ  กิริวัฒนศักดิ์  ส.อบจ.อ.สูงเนิน 
10. นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว 

 
 
ฝ่ายบริหาร 

1. นายกิตติ    เชาวน์ด ี  รองนายก อบจ.นม. 
2. นายนพดล  เนียมสูงเนิน  รองนายก อบจ.นม. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. นายชนะชัย  ชอบบัว   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 4. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
5. น.ส.สริตา  กันตยาสกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายวีระชยั  ศรีโอษฐ์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
7. นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8. นายภิรมย์  วงศ์สุข   ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. นายเจษปฐมพงศ ์ ธนเดชาพทิักษ ์ รักษาการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
10. นายตรีนพ  ชื่นชม   (แทน) ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางนิ่มนวล  ศรีสัตตบุตร  (แทน) ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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 12. นางอมรชา  ศรีเนตรกูล  (แทน) หัวหน้าส านักปลดั 
13. นางวิสาขา  ราชธา   (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14.นางประทีป  ถิ่นโคกสูง  (แทน)ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
15. นางนงนุช  กาหลง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
16. นางณัฐชยา  นรินทร์นอก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นายวิสุทธิ ์ บุญโนนแต ้ นักบริหารงานทั่วไป 
18. น.ส.ใจดาว  จันทร์ทัน   นักบริหารงานทั่วไป 
19. นางวินญา  ศรีอุทธา   นักบริหารงานทั่วไป 
20. นางดาราวรรณ โฆษิตอัมพรวัฒน ์ จนท.บริหารงานทั่วไป 
21. นางสาวพิฐชญาณ ์ รุจิรัตน์ธนชัย  จนท.บริหารงานทั่วไป 
22. นางสุวรรณ ี อนันธศิร ิ  จนท.บริหารงานทั่วไป 
23. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  จนท.บริหารงานทั่วไป 
24. น.ส.อมรรัตน ์ ศรีแก้ว   จนท.บริหารงานทั่วไป  
25. น.ส.กิ่งกาญจน ์ ศรอินทร ์  นักวิชาการพัสด ุ
26. นางสาลี ่ นุชบษุบา  เจ้าพนักงานพัสด ุ
27. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  จพง.ธุรการ 
28. นางรุ่งทิพย ์ จ าปีเพ็ชร  จพง.ธุรการ 
29. นางภัคธมล  กูลฤทธานนท ์  จนท.ธุรการ 
30. นายบรรลือ  แพงพงศ ์  จนท.ธุรการ 
31. น.ส.เสาวภา  สังข์แก้ว   จนท.ธุรการ 
32. น.ส.อรุณี  ประภาสโนบล  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
33. นางชูรัตน ์  อยู่คงดี   พนักงานธุรการ 
34. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานจ้างทั่วไป 

 35. นางบุญเลี้ยง  กองเพชร  พนักงานจ้างทั่วไป 
 36. น.ส.ปราณ ี ยิ่งจอหอ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 37. นายณัฐดนยั  วิชชาธรตระกูล  พนักงานจ้างทั่วไป 
  

 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
เลขานุการสภา อบจ.นม. - เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดจุดเทียน ธปู บชูาพระรัตนตรัย  และน าสมาชิกสวดมนต ์

- เชิญประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นปฏิบัติหนา้ที ่
- อ่านประกาศสภาฯ เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2558  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีความจ าเป็นให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  มาตรา 25  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 36 (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2558 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) ต.มะเริง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ประกาศ ณ 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558  นายสมบัติ  กาญจนวัฒนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
- เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

ประธานสภา อบจ.นม. เรียนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันนี้ เป็นวัน
ส าคัญวันหนึ่งที่ท่านจะได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ  ผมหวังว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2558 จะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่นเราต่อไป  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล่ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป  ขณะนี้องค์ประชุม 38 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
        (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน  ประกาศ ณ วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2558    

ที่ประชุม   -   ทราบ  - 
 
   1.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
        (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ.2558    

ที่ประชุม   -   ทราบ  - 
 

1.3 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ  และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ       
      บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทบ้านพักข้าราชการ 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายกิตติ  เชาวน์ด ี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกิตติ  เชาวนด์ี  รองนายกองค์การบริหารส่ว่นจังหวัด
นครราชสีมา  หลักการ  เพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาทราบ  ในการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

                    ๕ 

 นครราชสีมา  ประเภทบา้นพกัจาก “บ้านพัก (อาคารเรือนแถว) บ้านพักพนักงานบัญชี  บ้านพัก
พนักงาน ฯลฯ  จ านวน 11 รายการ  (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บา้นพักข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา”  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวัด พ.ศ.2498  
ได้ก าหนดการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   และให้มีส่วน
ราชการประกอบด้วย  ส านักงานเลขานุการ  สว่นการคลงั  ส่วนโยธา  และส่วนอ าเภอจ านวน 32 
อ าเภอ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ไดจ้ัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบา้นพัก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบา้นพกัผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ประกอบด้วย  1. ส านักปลัดองค์กรบริหารสว่นจังหวัด  มบี้านพัก (อาคารเรือนแถว) 
จ านวน 3 แถว กอ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2517  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบา้นพักข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  2.ศูนย์ประสานงานอ าเภอ บ้านพักพนักงานบัญชี  ส่วนอ าเภอ  จ านวน 13 อ าเภอ  
รายละเอียดแนบท้าย  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด เป็นผู้พกั
อาศัย 3.บ้านพักพนักงานองคก์าร, บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น บ้านพักอาศัย ฯลฯ  จ านวน 25 หลงั  
รายละเอียดแนบท้าย  ตั้งอยู่ศูนย์ประสานงานอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบา้นพัก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด4. กองช่าง มีบ้านพัก พนักงานองค์การ บ้านพักเจ้าหน้าที่องคก์าร 
รวม 6 หลัง รายละเอียดแนบท้าย  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น บา้นพักข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เป็นผู้พักอาศัย ซึ่งปจัจุบันภารกิจ อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  และตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานโดยมีส่วนราชการ ส านัก กอง รวม 11 กอง  ท าให้มีหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึ้นและ
ต าแหน่งข้าราชการทีป่ฏิบัติงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจ  นัน้  เพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สอดคล้องกับภารกิจเกิดประโยชน์สงูสุด  และ
เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่  จึงขอเปลี่ยนชื่อ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินจาก “บ้านพัก (อาคารเรือนแถว)  บ้านพักพนักงานบัญชี  บ้านพักพนักงานองคก์าร  ฯลฯ  
จ านวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา”  ให้สอดคล้องกับภารกิจและกรอบโครงสร้างการบริหารงานในปัจจบุัน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.1/ว 502  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2554  เร่ือง หลักเกณฑ์
เก่ียวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “กรณีที่มีความ
จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เดิมหากพิจารณาเห็นว่าจะท าให้ได้ใช้ประโยชน์
มากข้ึนให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเสนอให้สภาท้องถ่ินทราบ”  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อบา้นพกั และวัตถุประสงค์การใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพย์สิน ประเภท “บา้นพัก (อาคารเรือนแถว) บ้านพักพนักงานบัญช ี บา้นพักพนักงานองค์การ ฯลฯ 
จ านวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็น “บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมา” เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีาทราบต่อไป  ลงชื่อร้อยตรีหญิง ระนอง
รักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม  -  ทราบ – 
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1.4 จังหวัดนครราชสีมา  แจ้งผลการถ่ายโอนถนนสายบ้านโคก ม.4 ต.สายออ ถึงบ้านกุดเวียน  ต.
บัลลังก์  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 

ประธานสภาฯ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมยัที่ 1  คร้ังที ่ 1/2558  
วันที่ 6 มีนาคม 2558  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้กล่าวขอรับโอนถนนสายบา้นโคก หมู่ 4 
ถึงบ้านกุดเวียน ต าบลบลัลังก ์  อ าเภอโนนไทย  ซึ่งเป็นถนนของกรมชลประทานมาอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม 
0023.4/7393  ลงวันที่ 8 เมษายน 2558  แจ้งตามรายงานจากผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
นครราชสีมาว่าเทศบาลต าบลบลัลังก์  เทศบาลต าบลโคกสวาย  และองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
มีความประสงค์จะขอรับโอนถนนสายดังกล่าว โดยผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 8 ได้เห็นชอบแลว้  
และจักได้ด าเนินการจัดท าเอกสารการถ่ายโอนภารกิจผวิจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 
แห่ง ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม   -  ทราบ – 
 
   1.5 ผลการหารือการยกเลิกขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่าย 

เฉพาะการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนอา้เภอวังน้้าเขียว พ.ศ.2557  
ประธานสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด

นครราชสีมา  เพื่อขอความเห็นชอบตรารา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง  
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนอ าเภอวังน้ าเขียว พ.ศ.2557  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ได้หารือไปที่จังหวัดและจังหวัดได้หารือไปที่กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทย
ได้ตอบข้อหารือถึงแนวทางปฏิบตัิเป็น 2 วิธี คือ  1.เมื่อภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้งูอายุและ
ประชาชนอ าเภอวังน้ าเขียวสิน้สดุลง ไม่จ าต้องใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  อีก  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประสงค์จะ
ยกเลิกงบประมาณรายการนีท้ี่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ก็สามารถด าเนินการเพื่อยกเลิกรายการงบประมาณดงักล่าวได้  โดยออกเป็นข้อบัญญัติเพื่อ
ยกเลิก หรือ 2.ใช้วิธีการโอนงบประมาณตามข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ด าเนินการโอนงบประมาณศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามข้อ 26,27 เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ  ได้ด าเนนิการเร่ืองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อภารกิจของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุแประชาชนอ าเภอวังน้ าเขียวสิ้นสุดลง  โดยการโอนเงินรายไดป้ิดบัญชีตั้งแต่
วันที่ 23 กรกาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว  ตามบันทึกข้อความกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ ที่ นม 
51018.7/665  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
ปีงบประมาณ 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วนัที่ 30 กันยายน 2557  

ที่ประชุม   -  ทราบ –  
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 1.6 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 
ประธานสภาฯ ตามที่ในช่วงนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรง  ซึ่งรวมถึงจังหวัด

นครราชสีมาด้วยคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา น าโดยทา่นรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมคณะกรรมการฯ  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ทา่นภาณุ  ยนตส์ุข  ทา่นธวัฒน์  ศิริปริญญานนัต์  ท่านชวาล  พฒันก าชัย  ท่านอดุลย ์ 
อยู่ยืน ได้ไปรับฟังข้อมูลถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกลา่วที่ส านักชลประทานที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2558  รายละเอียดขอเชิญท่านอดุลย์  อยู่ยืน  เลขานุการคณะกรรมการฯ  ได้ให้ข้อมูลครับ 

นายอดุลย์  อยู่ยนื เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาผูท้รงเกียรติ  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน  กระผมนายอดุลย์  อยู่ยืน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอเมือง เขต 2  ตามทีท่่านคณะกรรมการ
การเกษตรและชลประทานโดยท่านรักชาติ  พร้อมด้วยคณะทา่นธวฒัน์  ท่านชวาล  ท่านสมาชิกสภาฯ  
ที่ได้ไปร่วมติดตามสอบถามจากส านักงานชลประทานที่ 8  สรุปพวกเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ทุกท่านมีความวิตกกังวลคลา้ย ๆ กันว่าวันนี้เราประสบภัยแล้งหลาย ๆ พื้นที่
ที่มีปัญหาเราไดส้อบถามส านักชลประทานที่ 8 เก่ียวกับเร่ืองน้ าในเข่ือนที่คาดวา่จะมีใช้และมผีลกระทบ
อย่างไรบา้งต่อพี่น้องในด้านการเกษตรตลอดจนที่จะใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลหรือท้องถิ่นที่อยู่
ตามลุ่มน้ าล าตะคลอง สรปุได้วา่ทางชลประทานที ่ 8 เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดเท่าภาคกลาง  แต่ภาค
กลางจะหนักหนาสาหัสกว่ามนี้ าใช้อยู่แค่ประมาณ 30 กว่าวนั  โคราชไม่ว่าจะเป็นเข่ือนล าตะคลองหรือ
เข่ือนล ามูล น้ ายงัพอมีอยู่ประมาณ 10% ตอนนี้ทางคณะกรรมการจังหวัดโดยท่านผู้วา่ฯ และหัวหน้า
ส่วนราชการหลาย ๆ ส่วนได้เบรกการใช้น้ าส าหรับการเกษตรขอให้เลื่อนไปก่อนอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะ
มีฝนตก  ช่วงนี้อาจจะน ามาใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคสักสว่นหนึ่ง  ส่วนการเกษตรให้รอฝนตกหรือรอ
ฝนเทียม มนี้ าไหลลงเข่ือนและจะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนไดท้ าการเกษตรต่อไป  เรากไ็ด้มกีารซักถาม
ว่าช่วงนี้ฝนตกอย่างเมื่อเช้าฝนตกหรือฝนตกทุกวันน้ าจะเข้าเข่ือนไหม  มีความกังวลกนั  แตจ่ริง ๆ แลว้
ทางชลประทานไดช้ี้แจงวา่น้ าฝนที่ตกเองตั้งแต่จากหลังปากช่องมาคือ สูงเนนิ สีคิ้ว  พวกนีค้ือน้ าท้าย
เข่ือน ตกลงหลังจากนี้มาน้ าไม่ได้เข้าเข่ือนจะไหลลงล าตะคลองและไหลออกไป  จะมีได้อยา่งเดียวน้ าเข้า
เข่ือนคือน้ าที่ตกในบริเวณปากชอ่ง  เขาใหญ่  และไหลลงเข้าเข่ือนล าตะคลอง พวกเราในฐานะที่เป็น
ตัวแทนบางทีก็จะเจอค าถามกับพี่น้องประชาชนถามวา่วนันี้ฝนตกเขตขามทะเลสอ  เขตสีคิ้ว  ท าไมน้ า
ในเข่ือนยังน้อยอยู่จะได้เปน็ค าอธิบายพีน่้องประชาชนได้วา่น้ าทีจ่ะเข้าเข่ือนได้จะต้องตกทีป่ากชอ่ง  ถึง
จะมีโอกาสลงเข่ือน  โดยภาพรวมจังหวัดนครราชสีมาทางลุม่น้ าชลประทานที่ 8 ก็ยังถอืว่ายังพอ
ประคองส าหรับพีน่้องพอใช้อุปโภคบริโภคพอได้ คิดว่าในเร็ววันนีน้่าจะมีการท าฝนเทียมหรือมีพายุฝน
เข้าก็คงจะท าให้พี่น้องสามารถใช้น้ าในทางเกษตรต่อไปได้   

ประธานสภาฯ ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการเกษตรและชลประทานทีไ่ด้เป็นตัวแทนของสภาฯ เราไปสอบถามถึง
ความเดือดร้อนของประชาชนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเร่ืองภัยแล้ง   

ที่ประชุม   -  ทราบ – 
 

1.7 รายงานผลการประชุมและดูงานของคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุข 
ประธานสภาฯ รายงานผลการประชุมและดูงานของคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุข  ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ประกอบด้วยทา่นพิเชฎฐ์  ชัยศรี  ท่านวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม  ท่านกรีธาพล  ไพบลูย์วงค์  ทา่นชาคริต  



 

                    ๘ 

 ทิศกลาง  ท่านมนสั  ศรีบงกช  ท่านณัฏฐพัชร์  อนิวัตกูลชยั  ทา่นพชิัยศักดิ์  ชัยศรี    ขอให้ทาง
คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจง  ขอเชญิท่านกรีธาพล  ไพบูลย์วงค์ รายงานผลการดูงานครับ 

นายกรีธาพล  ไพบูลย์วงค์     กราบเรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้รงเกียรติ กระผมนายกรีธาพล ไพบูลย์วงค ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอหนองบุญมาก  ตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาและสาธารณสุข ไดม้ีความความคิดวา่ท าอยา่งไรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด
นครราชสีมาทั้งหมด 58 โรง  จะท าอย่างไรให้การศึกษาและสาธารณสุขด าเนินการได้ดีและมกีารพัฒนา
ต่อเนื่องตามสโลแกนของท่านนายกฯ  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  ว่าท าดี  ท าได้  ท าด้วยใจ  
ตกลงกันว่าเราจะดูงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนหรือมีความต้องการอะไร  ใน
ฐานะที่เป็นตวัแทนของพี่น้องประชาชนสรปุว่าไปดงูานโรงเรียนวังโป่ง  อ.ด่านขุนทด  ซึ่งข้อมูลโรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา  มอีาคารเรียน 1 หลัง ครู 12 คน  นักเรียน 
99 คน  ประกอบด้วย นักเรียนชาย 62 คน  นักเรียนหญิง 37 คน  แยกเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
นักเรียนทั้งหมด 27 คน  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 29 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 คน  มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 16 คน  มธัยมศึกษาปทีี่ 5 10 คน  มัธยมศึกษาปทีี่ 6 10 คน  ซึ่งมีนายเชษฐชาย  วรรณ
ประพันธ์  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังโป่ง  วิสยัทัศน์  มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนด ี 
ด้านการพฒันา 1.สนองนโยบายท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  เร่ืองโครงการอาชีพ
ระหว่างเรียนคือโครงการ View  ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นักเรียนที่ร่วมโครงการได้ท างาน
ร่วมกับบริษัทญี่ปุน่  ท างานไปด้วยเรียนไปดว้ย  2.มีหนังสือสั่งการท าความร่วมมือ MOU ด้านอาชีพ
และการท างานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารี  3.ได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เช่น การพฒันาที่เป็น
จุดแข็งคือการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  การใช้สื่อเทคโนโลยี นวตักรรมเก่ียวกับ
การศึกษา ด้านงบประมาณ 1. เงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 600,000 บาท  เท่ากันทุก
โรงเรียน  2. งบกระทรวงศกึษาเป็นงบจัดสรรเฉพาะกิจเทา่นั้นใชน้อกเหนือเฉพาะกิจไม่ได ้  เป็นงบ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้ ปรับปรุงหลักสูตร  ปรบัปรุงอินเตอร์เน็ต เป็นงบตายตัว  ปัญหาและอปุสรรค 1. 
โรงเรียนวังโป่งมีโรงเรียนหลายโรงเรียนล้อมรอบและโรงเรียนประถมเป็นโรงเรียนแบบขยายโอกาส ม.1-
ม.3  นักเรียนเขาจึงเรียนที่เดิม  ซึ่งก่อนนี้ประถมไม่เปิดขยายโอกาส พอเด็กจบ ป.6 ก็มาเรียน ม.1 กับ
โรงเรียนวังโป่ง  2.โรงเรียนเอกชนมีสวสัดิการที่ดีกวา่ เช่น มีรถรับส่ง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงมีทางเลือก
ให้ลูกไปโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่  ปริมาณนักเรียนมาก  3. ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก  ตามวุฒ ิ 
เช่น ครูเอกแนะแนวไปสอนภาษาไทย  จะท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนด้อยลง  4.ห้องสมุดคบัแคบไม่
เพียงพอต่อนักเรียนที่เข้าศึกษาและค้นคว้า  5.สนามฟุตบอลมีลักษณะลาดเอียงเล่นกีฬาไม่ได้  ปัญหา
มากคือมีก้อนหินขนาดใหญ่มากไม่สามารถจะน าออกจากสนามกีฬาได้  เปน็ลักษณะวิ่งเตะบอลบนภูเขา  
ฝนตกน้ าไหลลงข้างล่าง เจิ่งนองขังนาน แต่โรงเรียนกไ็ด้รับรางวัลเปตอง  เทเบลิเทนนิส สร้างชื่อให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  6. ปัญหานกพิราบรบกวนอาคารเรียน  หากน างบประมาณมา
ใช้ในเร่ืองนี้จะกระทบงบประมาณทางดา้นอื่น ๆ  สิ่งทีโ่รงเรียนวังโป่งต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1.โรงเรียนมีความต้องการถงัแชมเปญเพื่อกักเก็บน้ าในยามแล้ง  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาท าการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แล้ว  2. เร่ืองรถ  มีรถ 6 ล้อ รับส่งนักเรียน  
แต่ต้องการรถปิคอัพ  เพื่อให้ข้าราชการครูใช้ไปอบรมในการประชุมจังหวัด  ถา้ใช้รถส่วนตัวกิโลเมตรละ 



 

                    ๙ 

 4 บาท  โรงเรียนต้องกันเงนิส่วนนี้ไว้จ านวนหนึง่เป็นการบัน่ทอนงบประมาณจากส่วนตา่ง ๆ  3. 
งบประมาณค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 6 ล้อ ได้รบัส่งนักเรียนมีไม่เพียงพอ ส่วนโรงเรียนที่ 2 โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ  เขตอ าแภอเทพารักษ์  ขอรับการสนับสนุนอยา่งเร่งด่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ืองน้ า 
เพราะขาดน้ ากินน้ าใช้  ขาดถังแชมเปญ  2. ขอความอนุเคราะห์เรื่องรถ  ขอรถ 6 ล้อ  

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาและสาธารณสุขที่ไดไ้ปดูงานโรงเรียนต่าง ๆ ว่าได้รับความเดือดร้อน
อย่างไร  

ที่ประชุม   -  ทราบ – 
 

1.8 การฝึกอบรมหลักสตูร “แนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2559 ส้าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทาได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2559 
ส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยเชิญวิทยากรจากศาลปกครองและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินมาเป็นวทิยากรบรรยาย  การอบรมแบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 
2558 ที่ จ.ขอนแก่น  รุ่นที ่ 2 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่ จ.เชียงใหม่  รุ่นที ่ 3 วันที่ 7-9 
สิงหาคม 2558 ที่ จ.อุบลราชธานี  รุ่นที่ 4 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ  รุ่นที่ 5 วันที ่
21-23 สิงหาคม 2558 ที่ จ.อุดรธานี  รุ่นที่ 6 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุร ี สมาชิกฯ 
ท่านใดสนใจขอให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ   

ที่ประชุม   -  ทราบ – 
 

1.9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ได้ก้าหนดแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ประจ้าเดอืนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
(หลักสูตรสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหลกัสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

ประธานสภาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยสภาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น  ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ประจ าเดือนตลุาคม 2557-กันยายน 2558 (หลักสูตรสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แยกเป็น 1.
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 100 คน/รุ่น  ระยะเวลาที่อบรม 2 
สัปดาห์  ซึ่งกรมฯ ยังไม่ไดก้า้หนดวัน ส่วนสถานที่ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์
คลองหนึ่ง  จ.ปทุมธานี  2.หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 100 คน/
รุ่น  ระยะเวลาที่อบรม 2 สัปดาห์  แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15-26 มิ.ย.58 รุ่นที่ 2 
วันที่ 14-25 ก.ย. 58 และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 มี.ค. – 8 เม.ย.59  สถานที่อบรม  สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  ศูนย์คลองหนึ่ง  จ.ปทุมธานี ท่านใดสนใจขอให้แจ้งไดท้ี่เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ 

ที่ประชุม   -  ทราบ – 
 



 

                    ๑๐ 

 1.10 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom 2015”  ในวันอาทิตย์ที่ 16 
สิงหาคม 2558  เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom 2015”  ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
2558  เวลา 15.00 น. ซึ่งขณะนี้กองกิจการสภาฯ  ได้ลงทะเบียนสมัครให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านแลว้  เอกสารการลงทะเบยีนพร้อมรหัสลงทะเบียนไดว้างอยู่บนโตะ๊ของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้ว เราได้ด าเนินการให้หมดแล้ว  ถ้าทา่นใดมีความประสงคท์ี่จะมาร่วมก็แจ้งมาและถ้าจักรยานไม่มีก็
จะหาจักรยานให้เพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมที่นาน ๆ จะเกิดขึ้น 

ที่ประชุม  -  ทราบ – 
 

1.11  แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ้าปี 2557 

ประธานสภาฯ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเปน็ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมเีกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ ากวา่สายสะพาย  ประจ าปี 2557  ประกาศ 
ณ วันที ่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 หน้า 1 (เล่มที่ 14) เล่ม 132 ตอนที่ 17ข ราชกิจจานเุบกษา 2 
มิถุนายน 2558  ซึ่งมีสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก(จ.ช.) จ านวน 13 ทา่น ประกอบดว้ย1.นายกลวชัร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุม
พวง 2. นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1  3.นายธวัฒน์  ศิริปริญญานันต ์ส.อบจ.อ.ด่าน
ขุนทด เขต 2 4.นายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ ส.อบจ.อ.โชคชัย 5. นายพรชยั  อ านวยทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี 
เขต 2 6. นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี  ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต 1 7.นายสมจิต  คิดการ  ส.อบจ.อ.สีดา  8.นาย
สุพจ  ธรรมประทีป  ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4   9.นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3  
10. นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมอืง  เขต 2  11. นายอัฎฐกร  อินทร์ศร  ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2  
12.นางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย   13.นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์  ส.อบจ. 
อ.ห้วยแถลง   

ที่ประชุม -  ทราบ – 
 

1.12 ขอเชิญร่วมงานอบรมเตาฟืนไร้ควัน 
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอาชีพ 

ระยะสั้น  ผลติเตาฟืนไร้ควัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไดจ้ัดโครงการนีต้ัง้แต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558  รายละเอียดทางเจ้าหนา้ทีก่องกิจการสภาฯ ได้น าส าเนาเอกสารแจก
ให้กับสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านทราบแล้ว   

ที่ประชุม -  ทราบ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
   2.1 สมัยสามัญ  สมัยที่1  คร้ังที่ 1/2558  เมื่อวันที่   6  มีนาคม  2558 
   2.2 สมัยสามัญ  สมัยที่1  คร้ังที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2558 
ประธานสภาฯ    เชิญท่านมนัส ศรีบงกช  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 



 

                    ๑๑ 

 นายมนัส  ศรีบงกช  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ ครับ  ผมนายมนัส  ศรีบงกช  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอโนนไทย  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว
ทั้ง 2 ครั้ง  คือ 1.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 6  มีนาคม  
2558  2.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 27  มีนาคม 2558  
ได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 15  พฤษภาคม 2558  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้ว 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ  เชิญท่านกิติพงศ์ครับ 
นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิติพงศ์   พงศ์สุ ร เวท  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง เขต 1 ความจริงเอกสารที่ต้องรับรอง
การประชุมควรจะได้มีการศึกษาเพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในการด าเนินการ  ขออนุญาต
เรียนท่านประธานฯ เนื่องจากว่าเอกสารที่จะขอรับรองผมไม่ได้รับหนังสือเลย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ
มากกว่าสมัยสามัญ  แต่อย่างน้อยหนังสือกับรายงานการประชุม กับวาระการประชุม กระผมในฐานะ
สมาชิกฯ  ควรจะมีสิทธิ์จะได้รับเพื่อไปศึกษาและดูว่าตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ สิ่งที่จะเรียนกับท่าน
ประธานฯ คือ อยากฝากท่านประธานฯ ว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ ควรจะให้สมาชิกฯ ได้มีโอกาส
ท าหน้าที่ตามระเบียบวาระของการประชุมที่บอกว่าอย่างน้อย 3 วันได้รับเอกสาร ซี่งผมไม่ได้รับเอกสาร
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประธานสภาฯ ขอบคุณที่ท่านได้ให้ข้อมูลเรา ก่อนที่เราจะประชุมวันศุกร์ผมก็ได้เร่งทางกองกิจการสภาให้ส่งเอกสาร
ทั้งหมด  ปกติเราจะส่งก่อน 3 วัน ต่อไปเราจะส่งก่อน 5 วัน ก่อนวันเรียกประชุม ถ้าครั้งนี้ยังติดขัด
อย่างไรก็ขออภัยด้วยและผมจะได้ก าชับกองกิจการสภาฯ ให้ด าเนินการเอกสารทั้งหมดส่งให้ทันก่อน 3 
วัน และข้อมูลทั้งหมดต้องชัดเจน ขอให้ทางกองกิจการสภาฯ  ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะให้เอกสารให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับพร้อมกัน  วันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าสิ่ง
ไหนที่ยังติดขัด  ผมขออนุญาตด าเนินการประชุมต่อไปครับ  ผมจะขอมติ ขณะนี้องค์ประชุม 38 ท่าน  
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ ง 2 ครั้ง  
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2558  วันที่ 6  มีนาคม  2558 และรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 27  มีนาคม 2558 โปรดยกมือครับ 
รับรอง 32 เสียง   ไม่รับรอง –ไม่มี-   งดออกเสียง 6 เสียง (ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  และส.อบจ.1 ท่าน (นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 6  มีนาคม 2558  และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27  มีนาคม 2558  ด้วยมติ
รับรอง 33 เสียง  ไม่รับรอง –ไม่มี-  งดออกเสียง 5 เสียง ประธานสภา, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  และ ส.อบจ. 1 ท่าน(นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท) 

 
 



 

                    ๑๒ 

 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล  ด้วยได้รับค าร้องจาก  หน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ว่ามีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนี้  
รายการโอนลด  1.ส านักปลัด จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,600 บาท  2.ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท  3.กองแผนและงบประมาณ 
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท  4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 1,580,000 บาท 5.กองคลัง จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณ 180,000 บาท  6.กอง
ช่าง จ านวน 26 โครงการ  งบประมาณ 73,640,000 บาท  รวมทั้งสิ้นจ านวน 34 โครงการ  
งบประมาณ 75,768,600 บาท  (เจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายการ
โอนเพิ่ม 1.ส านักปลัด จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,600 บาท  2.ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท 3.กองแผนและงบประมาณ จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท  4.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
1,480,000 บาท  5.กองคลัง จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,470,000 บาท 6.กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 7.กอง
สาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 5,000,000 บาท  8.กองช่าง จ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณ 39,450,000 บาท   รวมทั้งสิ้นจ านวน 31 โครงการ  งบประมาณ 75,768,600 บาท  
(เจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)    ระเบียบวิธีปฏิบัติ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541  แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายครับ  เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอโนนสูง  เขต 2 วันนี้ในเรื่องของ
งบประมาณนั้นเท่าที่ทราบมาวันนี้เงินงบประมาณที่จะได้โอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นขาดไปเยอะทีเดียว  จากประมาณการเราคงจะจ า
ได้ว่าเพื่อนสมาชิกฯ ได้อนุมัติงบประมาณปี 2558  ในจ านวนเกือน 2 พันล้าน  วันนี้เองทางฝ่ายบริหาร
ก็คงมีความจ าเป็นในการที่จะบริหารงานเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้เป็นที่พึ่งของพี่น้อง
ประชาชนด้วยการโอนลดและไปโอนเพิ่มในรายละเอียด  ในการโอนลดนั้นในครั้งที่เราพิจารณาเงิน
งบประมาณว่าเราอนุมัติผ่านเงินงบประมาณในสภาฯ แห่งนี้ในครั้งแรกในปีงบประมาณ 2558 นั้น ทั้ง
สภาฯ แห่งนี้ก็ได้น าเสนอฝ่ายบริหารถึงเรื่องการที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าไว้ในการที่จะด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้  มาดูในรายละเอียดของการโอนลดในหน้าที่ 10 ในสภาฯ วันที่เราอนุมัติ



 

                    ๑๓ 

 งบประมาณนั้นผมเองได้อภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ถึงเรื่องการดูแลปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่หนัก
ที่สุด คือ เรื่องของถนนหนทางวันนั้นกระผมได้เสนอทางฝ่ายบริหารว่าเป็นไปได้ไหมในส่วนช่างว่าในการ
ด าเนินการจะจัดชุดเคร่ืองจักรออกเป็น 3 โซน หรือ 3 ส่วน  จังหวัดนครราชสีมามี 32 อ าเภอ  ในเรื่อง
ของถนนหนทางที่มีปัญหามากที่สุด และเข้ามาสู่สภาฯ แห่งนี้  จะเห็นว่าสมาชิกสภาฯ หลายท่านเวลา
อภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะเห็นเครื่องจักรกลรวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ในการ
ซ่อมแซมถนนหนทางเทียบเท่ากับทางหลวงชนบทที่เขาได้ดูแลอยู่  เพราะ อบจ.นั้นต้องรับผิดชอบ
ประมาณเกือบ 2 พันกิโลเมตร ในวันนั้นเองผมได้อภิปรายถึงเรื่องเคร่ืองจักรกลว่าทางฝ่ายบริหารสมควร
ที่จะด าเนินการจัดซื้อชุดเครื่องจักร  ไม่ว่าจะเป็นรถเกรด  รถบดอัด  รถน้ า รถแมคโคร  เป็น 3 ชุด 
ในช่วงนั้นว่าชุดหนึ่งจะใช้งบประมาณเท่าไหร่  เราก็ได้ยกมือเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจ าปีในวันนั้น
ในการที่จะผ่านไปซื้อเครื่องจักรกลด าเนินการดังกล่าว  แต่วันนี้ในส่วนที่โอนลดปรากฏว่า ได้ตัดการ
ด าเนินการซื้อเครื่องจักรกล เช่น หน้าที่ 10 ตัดรถบรรทุกน้ าขนาด 6 ตัน  ในหน้าที่ 11 รถเกรดเดอร์ 
จ านวน 7 ล้าน  หน้าที่ 12 รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน   
หน้า จะเห็นว่าเป็นสาระส าคัญที่ได้อภิปรายไว้ สมัยที่เราผ่านงบประมาณตัวนี้มา  อยากจะกราบเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อถามว่าที่โอนลดเพราะว่าซื้อไม่ได้  หรือมีปัญหาอย่างไร  แต่
กระผมก็ยังเห็นความส าคัญพร้อมกับเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ครับว่าเราอยากเห็นเครื่องจักรกลที่ได้อภิปราย
ไว้ว่าแบ่งงออกเป็น 3 ชุด  และดูแลแยกออกไปเป็นชุดละ 10 อ าเภอ เพื่อไปแก้ไขปัญหาในเรื่องถนน
หนทางในตรงนั้น น่าจะเหมาะสมอย่างยิ่ง  ส่วนท่านจะโอนเพิ่มในฐานะที่ท่านโอนลดตรงนี้แล้วและจะ
ไปโอนเพิ่มตามความจ าเป็นก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าถ้ามีโอกาสในการที่จะด าเนินการจัดซื้อเพื่อให้ตรง
ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายและเราได้ผ่านงบประมาณไปเพื่อให้ท่านได้ด าเนินการในการซื้อเครื่องจักร
เหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการที่จะด าเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านกิติพงศ์ครับ 
นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิติพงศ์   พงศ์สุ ร เวท  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง เขต 1 ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการ
โอนงบประมาณรายจ่ายและโอนเพิ่ม  ผมมีข้อสังเกตประเด็นที่ 1 ตัวบัญชีสรุปควรจะมีด้วย  สมาชิก
สภาฯ  จะต้องนั่งเปิดดูทีละหน้า และมารวมตัวเลขว่าท่านจะโอนเท่าไหร่  และไปโอนเพิ่มเท่าไหร่  ถ้าไม่
ฟังจากการแถลงของท่านรองนายกฯ จะไม่ทราบเลยเพราะตัวเลขเหมือนใส่ ๆ มา และสาระมันขาด  
ฝากว่าควรจะมีค าแถลงในนี้ด้วย  ประเด็นที่ 2 ผมค่อนข้างติดใจเหมือนกับท่านสมพร  ขออนุญาตเอ่ย
นาม  ว่าความจ าเป็นเครื่องจักรกลก็มีความจ าเป็นอย่างมากเพราะขณะนี้เท่าที่สัมผัสและเท่าที่ทราบ
ประชาชนก็ร้องขอให้ อบจ.ไปซ่อมถนนหนทางต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ซึ่งเสียหายเป็น
จ านวนมาก ฉะนั้น เราเคยฟังท่านผู้บริหารชี้แจงว่าความจ าเป็นจะต้องไปแก้ปัญหาให้ทันท่วงที ให้กับ
ประชาชน  แต่ถ้าเราโอนออกไปก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง  และเมื่อไปดูเงินโอนเพิ่มโดยเฉพาะค่า
โบนัสเพิ่มอีก 24 ล้าน ก็พอจะเข้าใจได้ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นเหตุที่จะต้องไปโอนเพิ่ม  แต่ถ้าไปโอน
เพิ่มเป็นเงินเดือน โบนัสต่าง ๆ ของข้าราชการเราก็เห็นใจเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผิดระเบียบและไม่
สามารถด าเนินการได้ก็ท าได้  แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนใน
เร่ืองการโอนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อประชาชนในเร่ืองนี้ด้วยครับ 



 

                    ๑๔ 

 ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกฯ  ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ให้ความเห็นใจกับพี่
น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ท่านเองก็พอจะทราบกัน
ดีอยู่แล้วว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เราในปีนี้มันน่าจะขาดเพราะจากที่ผมไปประชุมมาเงินกระเป๋า
ซ้ายกระเป๋าขวา หมายความว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เขาเอาเงินอุดหนุนทั่วไปออกไป 
2 หมื่นล้าน ไปใส่กระเป๋าเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 หมื่นล้าน  อีก 1 หมื่นล้านเอาไปให้กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้กับประปา  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่
จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในจ านวนสิ่งเหล่านี้  อย่างที่ทราบเงินงบประมาณเราน่าจะขาดสักส่วน
หนึ่ง  แต่ปัญหาความเดือดร้อนมันไม่ได้ขาดไปตามเงินสิ่งหนึ่งประการใดที่เราจะท าอย่างไรให้กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินต่อไปได้ให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ เมื่อเข้าพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนเพื่อสะท้อนให้กับฝ่ายบริหารเมื่อเข้าไปรับปัญหาแล้วเราเองเราอยากพยายามที่จะท าให้
กิจกรรมต่าง ๆ มันเดินได้  เครื่องจักร รถเกรด รถบด รถน้ ามีความจ าเป็นหรือไม่  มีความจ าเป็นครับ  
แต่สิ่งหนึ่งประการใดผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เองกองช่างก็พยายามที่จะด าเนินกิจกรรมเกรด บด อัด 
ให้กับพี่น้องประชาชน หรือด าเนินการแจกน้ าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง  เรามีรถ 6 ล้อ ที่ส่งน้ าได้
อย่างทันท่วงที  ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอต่าง ๆ ที่ร้องขอมาเครื่องสูบน้ าที่เราซ่อมท านุบ ารุงรักษา  ส่วนเงินที่
เราเอาไปต้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีข้าราชการเยอะมากไม่นับรวมข้าราชการ
ครูที่ถ่ายโอนเข้ามา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 600 กว่าคน  พนักงานลูกจ้างอีก 300 กว่า
คน  รวมเกือบพันคน เบ็ดเสร็จเกือบ 3,000 คน  รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนอีก 4%  มันก็เป็นความ
จ าเป็นที่เราจะต้องหาเงินไปอุดกับที่รัฐบาลจะต้องบังคับให้ท้องถิ่นจ่าย  และเงินโบนัสของข้าราชการ ผม
เชื่อว่าระบบกับคนในสังคมไทยถ้าข้าราชการเรา  พนักงานจ้างของเรา หรือคุณครูของเราได้มีขวัญและ
ก าลังใจดีน่าจะท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่
น้องประชาชนให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เราอยากได้ชุดบดอัดเพื่อมาคอยบริการให้กับพี่น้อง
ประชาชน  วันนี้เองเครื่องจักร 4 ชุดที่เราเตรียมไว้ 1 ชุด  วันนี้ได้น าออกแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน  แต่เนื่องจากถนนหนทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับถ่ายโอนมา 1,200 กิโลเมตรก็ดี 
หรืองานกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สร้างขึ้นมาก็ดีอีกเป็นพัน ๆ กิโล  พื้นที่ของจังหวัด
นครราชสีมา 32 อ าเภอ 200,000 กว่าตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โต พี่น้องประชาชน
ต้องการถนนหนทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  เราเองก็พยายามให้กองช่างได้ท างานแก้ไขปัญหา
เร่ืองถนนหนทางโดยเฉพาะเรื่องถนนถ่ายโอนทุกที่ที่ได้เกิดการร้องเรียนมา  ผมเป็นคนรับเรื่องเองไม่ว่า
จะเป็นที่อ าเภอโนนแดง  ที่ออกรายการช่อง 8   หรือที่อ าเภอด่านขุนทด  หรือที่อื่น ๆ ที่ได้รับการ
ร้องเรียน  เราเองก็พยายามจะจัดสรรพยายามจะแก้ไขให้ทันท่วงที หรือแม้กระทั่งเข้าพื้นที่ของหลาย
อ าเภอเมื่อได้เข้าไปท าแล้วมันขาดอีกนิดหนึ่ง ตรงนั้นยังไม่ได้ ตรงนี้ยังไม่ได้  เราก็พยายามที่จะออกค าสั่ง
ให้ข้าราชการให้พนักงานของเราได้ท าให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ  เมื่อหน้างาน ส .อบจ.ก็ไปดูไป
ติดตามการท างานของข้าราชการไปดูแล้วว่ามันยังขาดตรงนี้  ยังขาดเท่านั้น แล้วจะไม่ท าให้ก็จะดูใจไม้
ไส้ระก าเกินไป  เวลาไปท างานเสร็จพื้นที่หลายอ าเภอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราเอาวัฒนธรรมมาจาก
ไหน พอท างานเสร็จ 1 วัน ต้องเลี้ยงอีก 1 วัน  ถ้าเลี้ยงส่งอีกมันก็จะช้าอีก  มันก็จะไปกินเวลาของที่อื่น



 

                    ๑๕ 

 ไปอีกวันหนึ่ง ถ้าอยากจะช่วย ถ้าอยากจะสนับสนุนหรือขอบคุณไม่ต้องเลี้ยงหรอกครับ ให้เป็นข้าวสารให้
กินตามสภาพหน้างานน่าจะดีกว่า  ส.อบจ.บางท่านใจดีมากเห็นว่าท าตามค าแนะน าของพี่น้องประชาชน
ชาวบ้าน ส.อบจ.ไปยืนคุมไปยืนบอกแล้วท าตามได้ตามความต้องการ  ไปเลี้ยงต้มไก่ต้มหมูลาบเป็ดหมด
ไปอีกวันหนึ่ง ท าให้เราก็ท างานช้า  เราเองก็พยายามก าชับกองช่างว่าให้พยายามเสร็จแล้วให้ย้ายรถออก
คุณจะเลี้ยงกันก็เลี้ยง  ให้ย้ายรถออกไปจุดใหม่ไปเข้าให้พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนใหม่ คนไหนจะ
อยู่กินก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหรือถ้าจะเป็นไปได้อยากจะช่วยกรุณาให้ข้าวสาร ให้น้ า  ไปกินใน
ระหว่างปฏิบัติงานหรือจะเป็นกระทิงแดง  ลิโพ  เครื่องดื่มชูก าลังต่าง ๆ ผมว่าน่าจะเหมาะ สิ่งเหล่านี้ที่
เกิดขึ้นตรงไหนเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะท้อนผ่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละอ าเภอเราก็พยายามท าให้อย่างเต็มที่  ผมกราบเรียน
สภาฯ แห่งนี้สิ่งที่เราท าทั้งหมดเมื่อเงินงบประมาณขาดไปนั่งดูว่าตรงไหนมันไปได้  ตรงไหนที่ยังท างาน
ได้อยู่ มีกิจกรรมที่ท าอยู่และมันยังไปได้เราก็พยายามจะปรับลดและมาเพิ่มตรงที่มันยังขาดหายไปในการ
ที่เราไปรับปากกับพี่น้องประชาชน ผมเห็นใจเพื่อนสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านว่าโครงการเป็นอย่างไร
โครงการที่เราสะท้อนปัญหาขึ้นไป  ทางฝ่ายบริหารคิดอย่างไรจะให้โครงการนั้นจะท าโครงการนี้มีใน
ข้อบัญญัติแล้วจะท าไหม  จะไม่ท าไปบอกชาวบ้านแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราเป็นกังวลใจผมเชื่อว่า
เพื่อนสมาชิกฯ ที่เข้ามานั่งในสภาฯ แห่งนี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติ  เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื้อใจจาก
พี่น้องประชาชนเมื่อไปบอกกับเขาแล้วเมื่อไปประชาสัมพันธ์แล้ว เพื่อไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว
เกิดท าไม่ได้ขึ้นมาผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เคยเป็นสมาชิกฯ มาอย่างท่าน บอกจะท าแล้วไม่ท า มันจะ
เชื่อถือได้หรือไม่  ความเชื่อถือเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าเราไม่รักษาเกียรติภูมิของเพื่อนสมาชิกฯ  ไม่รักษางานใน
การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมว่าเราน่าสูญเสียมากกว่า  ไม่ใช่ว่าจะถอดแต่เครื่องจักรเครื่องกล 
รถตรวจการณ์ของท่านประธานสภาฯ  ของท่านรองนายกฯ ต่าง ๆ เราตัดออกหมด  เพราะถือว่าสิ่ง
เหล่านี้มันไม่สมควรในสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังไม่ซื้อ  ไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถเกรด รถอีก 5 คันเราก็ไม่ซื้อ  
เพื่อให้งบประมาณมันสมดุล  ให้เราท างานได้  อีกส่วนหนึ่งจะก าชับกองแผนฯ  ให้ท าสรุปรวมให้ท่าน
เพื่อนสมาชิกฯ  ได้ทราบกันทุกคนว่าท าอะไร ตรงไหน ไว้อย่างไรบ้าง  แต่ผมยืนยันว่าเราพยายามท าให้
งานมันไปได้  ให้เพื่อนสมาชิกฯ  ได้รับเกียรติให้สมกับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้
ท างานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่านชาคริตครับ 
นายชาคริต  ทิศกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาคริต  ทิศกลาง  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อย่างที่ทางฝ่ายบริหารได้อธิบาย
ทราบดีว่าเพื่อให้พวกเราได้รับรู้ รับทราบการด าเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรในการ
บริการพี่น้องประชาชนในแต่ละอ าเภอ  ผมเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมา 3-4 สมัย
แล้ว  ความชัดเจนในเร่ืองของการด าเนินงานเรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร  ทราบแต่ว่ามีเครื่องจักร
อยู่ 4 ชุด  ชุดหนึ่งรับผิดชอบกี่อ าเภอ ทราบเพียงแค่นั้น  จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งช่วงที่ออก อบจ.สัญจร 
ที่เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้ไปท างานตามนโยบายของท่านนายกฯ  ในโครงการ
นายกฯ พบประชาชน จะมีครั้งนั้นที่เราได้มีโอกาสสัมผัสเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นอกนั้นเราไม่รู้หรอก
ครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้อยู่ที่ไหน  ผมอยากจะเห็นว่าโครงข่าย 4 ชุด รับผิดชอบอ าเภออะไรบ้าง 
แต่ละชุดเคลื่อนย้ายไปอย่างไรในแต่ละปี  ท าให้มันชัดเจนไปเลยครับ แต่อยากจะเห็นว่าชุดนี้เดือนนี้ 



 

                    ๑๖ 

 เดือนนี้อยู่ที่ไหน  และเดือนต่อไปอยู่ที่ไหน  หรือไม่ถ้าท างานไม่ส าเร็จเสร็จสิ้นตามก าหนดอาจจะมีการ
ขยายไป  เราก็จะเห็นว่าชุดนี้ขณะนี้อยู่ที่ไหนและเคลื่อนย้ายไปอย่างไร  เรามีความจ าเป็นหรือต้องการก็
สามารถติดต่อได้ มีคนรับผิดชอบ  ท าโครงการให้มันชัดเจน โครงข่ายให้มันชัดเจนว่าเครื่องจักรแต่ละชุด
อยู่ที่ไหน  และด าเนินการอย่างไร  มีใครรับผิดชอบ  ท าให้พวกเราสมาชิกสภาฯ  สามารถที่จะ
ประสานงานและติดต่อน าเครื่องจักรเหล่านั้นมาบริการพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่ างสะดวก 
รวดเร็ว  ถึงแม้ว่าจะช้าไปแต่เราก็ยินดีที่จะรอ  รออย่างมีจุดหมายปลายทาง  แต่ขณะนี้เราไม่มีจุดหมาย
ปลายทางว่าติดต่ออย่างไรและจะท าเครื่องจักรเหล่านี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายกิตติ  เชาวน์ดี กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  กราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเครื่องจักรเครื่องกลของเราอยู่ที่กองช่าง  ผู้ที่รับผิดชอบ
สูงสุดคือ ผอ.ธีระชัย  เป็นผู้อ านวยการกองช่าง  เครื่องจักรทั้งหมดอยู่ในฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายคือ
นายบุญเร่ิม เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการท างานทั้งหมดกองช่างเขามีโครงข่าย ทุกครั้งที่
เขาออกปฏิบัติหน้างานจะมีกรุ๊ปไลน์ของกองช่าง เขาจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน เขาจะไป
เช็คอินสถานที่เลยวันนี้ท าอะไรบ้าง ท าอยู่ตรงไหน  ไปเกรดบดอัดอยู่ที่ไหน  สิ่งเหล่านี้มีแผนปฏิบัติงาน 
ก่อนจะออกไปปฏิบัติราชการก็ต้องมีค าสั่ง ก็ต้องขออนุมัติค าสั่งมาว่าเมื่อมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นก็ขอ
อนุมัติน าเครื่องจักรออก  ก็น าคนไป  น าน้ ามันไป  น าเบี้ยเลี้ยงไป ทุกอย่างจะมีขั้นมีตอน มีระเบียบคุม
หมดทุกอย่าง  ไม่ใช่ว่าใครจะน าไปไหนก็มาเอาไปเลยไม่ได้  เพราะเป็นสมบัติของทางราชการ  ส่วนเรื่อง
จะไปตามมาจากไหนพีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนเราเองฝ่ายบริหารก็มานั่งดูแผนว่าแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละที่แต่ละชุดไปตรงไหนอย่างไรบ้าง  ถ้ามีความจ าเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนพี่น้องประชาชน
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสก็จะโยกมาให้ก่อน ถ้ายังไม่มีความจ าเป็นเราก็ไปท าตามแผนปฏิบัติการที่กอง
ช่าง  ที่ฝ่ายก่อสร้างเขาเป็นคนก าหนดแผนออกไป  เราก็จะไปตามแผนนั้น  อย่างที่เรียนว่าบางครั้งเรา
ไม่ใช่กรมทางหลวงชนบท  เราไม่ใช่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  ที่จะไม่รับฟังเสียงของพี่น้อง
ประชาชน ที่จะไม่รับฟังเสียงของเพื่อนสมาชิกฯ  เมื่อเขาออกไปท าแล้ว  เราจะไปเทียบกับทางหลวง
ชนบทได้อย่างไร เมื่อทางหลวงชนบทมีภารกิจเดียว คือ ภารกิจในการซ่อมแซมท านุถนนอย่างเดียว 
ในขณะที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเรื่องอะไรที่เราไม่รับผิดชอบ  เรารับผิดชอบหมด  ไม่ว่าถนน 
น้ า ความเป็นอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ  อ านวยความสะดวก  ประเพณีวัฒนธรรม เราท าหมด  
การศึกษา  มีคนถามโรงเรียนของเราน้ าไม่พอท าอย่างไรอย่างที่คณะกรรมการศึกษาฯ ได้ไปดูมา  เราเอง
เราก็พยายามจะไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน  ทุกอย่างต้องมีแผน บางเรื่องบางราวที่
เป็นเร่ืองเร่งด่วนจ าเป็นจะต้องรักษาชื่อเสียง  รักษาสถาบันไว้  เราเองเราก็ต้องย้ายรถไว้ก่อน  อีกเรื่องที่
ต้องขออนุญาตบางครั้งมีภาระความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องน าเครื่องจักรออก เช่น งานราชพิธี งานรับ
เสด็จต่าง ๆ บางครั้งก็มีความจ าเป็นที่จะต้องน ารถออก  บางทีเพื่อนสมาชิกฯ  บอกยังไม่เสร็จเลยท าไม
รีบออกจากพื้นที่ผม  ก็ต้องบอกว่าวันนี้มีอย่างนี้ ๆ  เพื่อจะไปทางนั้นก่อน 3 วัน 5 วัน  ถ้าไม่ท าเราจะมี
ปัญหามากกว่านี้  และกลับไปท าให้มันเสร็จให้มันจบก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่าถือ
ว่าท าให้ใครคนใดคนหนึ่งเพราะพื้นที่ประชาชนถนนหนทางก็ด าเนินกิจกรรมได้เหมือนเดิม  แต่เมื่อเสร็จ



 

                    ๑๗ 

 ภารกิจแล้วเราก็กลับมา  เดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายคุณบุญเริ่มได้น ารายละเอียดแผน โครงการของกองช่าง
ใครเป็นผู้รับผิดชอบชุดไหนอยู่ที่ไหนบ้างจะมารายงานสภาฯ ในคราวต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์ประชุม  38   
ท่าน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ  โอนลด 34  โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  75,768,600 บาท  โอนเพิ่ม 31 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 75,768,600 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ  34  เสียง   ท่าน
ใดไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 
ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2558  
โอนลด 34  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  75,768,600 บาท  โอนเพิ่ม  31 โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  75,768,600 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ  –ไม่ม-ี  งดออกเสียง 4 เสียง
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหาร 
นายนพดล เนียมสูงเนิน กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักการ  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เหตุผล  ด้วยได้
รับค าร้องจากหน่วยงานราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ว่ามีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้  รายการเดิม  
กองช่าง จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 59 โครงการ 
งบประมาณ 70,318,000 บาท  รายการขอเปลี่ยนแปลง  กองช่าง จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 
70,318,000 บาท  รวมทั้งสิ้นจ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสรุปแนบท้าย) ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543  หมวด 
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  ขณะนี้องค์ประชุม  
38   ท่าน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  รายการเดิม จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 70,318,000 บาท  
รายการขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 59 โครงการ  เป็นเงิน 70,318,000 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอฯ 
ขอให้ยกมือครับ อนุมัติ  34  เสียง   ท่านใดไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  ท่านใดงดออกเสียง –งดออกเสียง 4 
เสียง- (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 



 

                    ๑๘ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  รายการเดิม จ้านวน 59 โครงการ เป็นเงิน 70,318,000 บาท  รายการขอเปลี่ยนแปลง 
จ้านวน 59 โครงการ  เป็นเงิน 70,318,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ 34 เสียง ไม่อนุมัติ  –ไม่มี-  งด
ออกเสียง 4 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ 2 ท่าน และเลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 กระทู้ถาม/ข้อสอบถาม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 6.1 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน/งานกิจรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่  
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมพรครับ 
นายสมพร  จินตนามณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมพร จินตนามณีรัตน์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอโนนสูง  เขต 2 เรื่องโครงการอบรมอาชีพ
ระสั้นผลิตเตาฟืนไร้ควัน  ขอบคุณคณะทีมงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.กับท่านที่เป็นหลัก ท่านอดุลย์  
อยู่ยืน  พร้อมคณะจากอ าเภอเมืองฯ  ที่ท่านได้ไปเปิดโครงการอบรม  ขอเสริมว่าในบรรยากาศผมเองก็
ได้รับปริมาณเท่ากันคือ 100 คน เท่ากัน  โดยคัดเลือกมาจาก 16 ต าบล  จากการประเมินเตาไร้ควัน  ซึ่ง
ออกมาเป็นเตาแก๊สเลยและชาวบ้าน แม้กระทั่งที่ผมถ่ายรูปขึ้นเฟสระดับสัสดีอ าเภอ  เจ้าหน้าที่อ าเภอ ที่
มาร่วมกิจกรรมด้วยท่านก็อยากมีส่วนร่วมและขออบรมด้วยเป็นประโยชน์จริง ๆ  เป็นโครงการที่ดี  ถึงแม้
ในส่วนที่เกินก็เห็นใจคณะวิทยากรเพราะว่าให้ไป 100 คน ก็มา 150 คน  ในส่วน 50 คน ผมก็ออก
ค่าใช้จ่ายเอง  ถือว่าประสบผลส าเร็จอย่างมากครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุฑาสัณห์ครับ 
น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอบัวลาย  ฝากท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วารสาร อบจ. ดิฉันได้ดูแล้วของเดือนนี้แต่ก็อยากฝากท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาว่าวารสาร อบจ. 
อยากจะให้มีส่วนของหน้าของแต่ละอ าเภอ ซึ่งน่าจะมีการประชาสัมพันธ์อ าเภอ 32 อ าเภอ เรียงตามล าดับ
ไปหรืออย่างไร  แต่ละอ าเภอก็จะมีกิจกรรมดี ๆ ของแต่ละอ าเภอไม่มีการประชาสัมพันธ์ เช่น งานกินเข่าค่ า
สูงเนิน  น่าจะเห็นอยู่  งานแข่งเรือพิมาย  น่าจะเห็นอยู่ เพราะใช้งบประมาณของ อบจ.  แต่ในหลาย ๆ 
อ าเภอที่ไม่ได้ใช้งบของ อบจ. เช่น งานอ าเภอบัวลาย   งานวันของดีอ าเภอบัวลาย  อ าเภอบัวลายก็อยากจะ
ประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ถ้า ส.อบจ.ท่านใดมีกิจกรรมดี ๆ มีกิจกรรมที่เป็นเทศกาลท่านอาจจะน าพาไปดู
หมู่บ้านโอท็อปหรือหมู่บ้านปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ละอ าเภอเพราะวารสารคร้ังนี้ได้
เห็นนายกฯ 2 ท่านของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ของอบต.หรือเทศบาลต่าง ๆ  ก็ฝากว่า
น่าจะมีสัก 1-2 หน้า ที่จะเสนอเรื่องของแต่ละอ าเภอ  เพราะว่าได้ถามว่าวารสารได้แจกให้ใครบ้าง ในแต่ละ
อ าเภอ ที่อ าเภอบ้วลายแจกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ถ้าวารสารชิ้นนี้มีของแต่ละอ าเภอมัน
น่าจะน่าอ่านมากขึ้น มีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น  เพราะเห็นเรื่องของฝ่ายบริหาร  เรื่องของโรงเรียน และเรื่อง
ของกองต่าง ๆ แต่ยังไม่มีของอ าเภอต่าง ๆ  ฝากท่านพิจารณาอีกครั้ง  ขอบคุณคะ 



 

                    ๑๙ 

 ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 นายกิตติ  เชาวน์ดี กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ส านักปลัด  รองฯ ชนะชัย  ไปปรับดูนะครับ  กวดขันหัวหน้าศูนย์ฯ ถ้ามีกิจกรรม
อ าเภอใดอ าเภอหนึ่งก็ขอความกรุณาให้หัวหน้าศูนย์ฯ  ส่งข้อมูลมาที่ส านักปลัด เพื่อลงในวารสารในเดือน
ถัดไป ในฉบับถัดไป  ขอความกรุณาว่าถ้าเพื่อสมาชิกฯ  ไม่ได้รับความสะดวก ขัดข้อง กรุณาโทรตรงมาบอก
ผมเลยก็ได้หรือรายงานมาที่ส านักปลัดก็ได้  ฝากส านักปลัดให้ดูแลว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น
ที่เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ใช่ก็ตามแต่หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่อ าเภอที่มีเหตุมีผลที่สมควร
จะมาเผยแพร่   

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ  เชิญท่านสุพจครับ  
นายสุพจ  ธรรมประทีป กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุ พจ   ธรรมประที ป  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง เขต 4  ตามที่ทราบกันดีขณะนี้เรา
ก าลังเจอปัญหาเร่ืองน้ าและภัยแล้ง ตามที่คณะกรรมการการเกษตรของสภาฯ แห่งนี้ได้ไปร่วมประชุมกัน
ขึ้นมาว่าจังหวัดนครราชสีมามีเข่ือนใหญ่ ๆ อยู่ประมาณ 5 เข่ือน แต่เข่ือนที่เป็นเขื่อนหลักคือเขื่อนล าตะ
คลอง  น้ าที่จะไหลลงมาจากเขื่อนล าตะคลองให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราได้ใช้กัน  ไม่ว่าจะ
เป็นประปาเทศบาลนครฯ  หรือตามอ าเภอต่าง ๆ จนลงไปถึงที่ล ามูล  วันนี้น้ าในเขื่อนล าตะคลองวิกฤต
อย่างใหญ่หลวง เช่นเดียวกับของเขื่อนล าพระเพลิง  ซึ่งล าพระเพลิงน้ าก็เหลือน้อย  น้ าที่อยู่ในเขื่อนล า
ตะคลองขณะนี้ท่านอดุลย์รายงานว่าเหลือประมาณ 10% เหลือประมาณสัก 30 วัน  เหตุการณ์ตรงนี้
ล าตะคลองนั้นไหลผ่านมายังอ าเภอเมืองฯ  ถึงอ าเภอขามทะเลสอ ต าบลบ้านใหม่ในเขตรับผิดชอบของ
ผมนั้นเมื่อต้นเดือนนี้ และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เกิดวิกฤตอย่างใหญ่หลวงไม่มีน้ าดิบในการผลิต
น้ าประปา  อาจจะเป็นเร่ืองที่ตลกว่าอยู่ใกล้เมืองแค่นี้ไม่มีน้ าได้อย่างไร  ขอเรียนว่าน้ าล าตะคลองที่ไหล
ผ่านเข้ามาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานั้นจะมีคลองแยกออกมาอีกเส้นหนึ่งคือคลองมะค่านั้นเป็น
ที่ตั้งของโรงกรองน้ ามะขามเฒ่าของเทศบาลนครและมีเข่ือนมะขามเฒ่า  ต าบลบ้านใหม่นั้นอยู่หลังเขื่อน
คลองมะค่าจะเป็นคลองที่ส่งน้ าเข้ายังล าปรุลงมาในสมัยก่อนนั้นก็จะไหลเรื่อยลงมายังเขื่อนคนชุมใน
บางส่วนและไหลลงมาในคูเมืองจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าล าปรุ  จึงมีความจ าเป็นที่กรมชลประทานไป
สร้างเข่ือนมะขามเฒ่า  ขณะนี้เกิดวิกฤตก็ปิดเข่ือนปิดประตูน้ าน้ าก็ไม่สามารถที่จะไหลลงมายังบริเวณบ่อ
กักเก็บน้ าดิบของต าบลบ้านใหม่เกิดปัญหาอย่างหนัก  ประชากรสามพันกว่าหลังคาเรือน  ประชากร
ประมาณสองหมื่นกว่าคนไม่มีน้ าใช้  ทางเทศบาลต าบลบ้านใหม่ก็ประสานงานมายังหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยที่ขอสนับสนุนรถดับเพลิงของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ ๆ มาช่วยกันขนน้ าดิบโดยการอนุเคราะห์จากท่านสุรวุฒิ  เชิดชัย  
ให้ไปน าน้ าดิบที่โรงกรองน้ ามะขามเฒ่าและได้ท าหนังสือมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอ
สนับสนุนรถบรรทุกน้ า  ถามว่าเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีรถไหม มีรถดับเพลิงอยู่ 2 คัน  รถน้ าคันเดียว 
ไม่พอที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนเกิดวิกฤตน้ าไม่ไหลสักหยดเดียว ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งรถบรรทุกน้ า  โดยการแก้วิกฤตคือ
ไปน าน้ าดิบจากโรงกรองมะขามเฒ่าถ่ายเทขึ้นไปยังถังสูงที่จะจ่ายให้กับพี่น้องที่ต าบลบ้านใหม่ทั้งหมดก็
ได้ไปปรึกษากับท่านนายกเทศบาลต าบลบ้านใหม่ท าหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอ



 

                    ๒๐ 

 สนับสนุนรถบรรทุกน้ าก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  ได้ส่งรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกน้ า 3 คัน ที่จะ
ขนน้ าขึ้นไปยังแท็งสูงและปล่อยลงมาให้พี่น้องได้ใช้กัน  ตรงนี้ชาวพี่น้องต าบลบ้านใหม่ทั้งหมดจึงฝาก
กระผมมาขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดยเฉพาะท่านนายกฯ ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์  สุวรรณฉวีและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนที่จะด าเนินการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าผมคิดว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะต้องรบกวนอีก
เพราะขณะนี้น้ าหลังเขื่อนมะขามเฒ่าไม่มีเลยจริง ๆ  เป็นแต่โคลน เราก็ท าการขุดลอกคลองบริเวณกัก
เก็บน้ ากันอยู่  อยากให้พี่น้องได้รับทราบว่าท าไม่อยู่ในเมืองแค่ตรงนี้น้ ายังไม่มี  เราก็มีความจ าเป็นกรม
ชลประทานต้องปิดประตูน้ าเพื่อไม่ให้น้ าในล าตะคลองที่จะไหลแยกออกมาที่เข่ือนมะขามเฒ่าเพื่อที่จะให้
พี่น้องในเขตเทศบาลนครฯ และพี่น้องที่ท าการเกษตรที่อยู่ปลายทางของล าตะคลองได้ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ทั่วถงึ  ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างสูงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหาร 
นายกิตติ  เชาวน์ดี   กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ  ผมได้เห็นหลายกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เห็นว่าผมมั่นใจว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนแล้วทนดูไม่ค่อยได้เพราะมาจากนักเลือกตั้ง มาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนเห็นความ
เดือดร้อนแล้วก็ต้องท า สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกฯ  มีข้อมูลข่าวสารส่ง
ให้กันดู  มีภาพกิจกรรมส่งเข้ากลุ่มเข้าไลน์  เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ขออนุญาตว่าของกรม
ชลประทานเราจะไปท าอะไรของเขามันยาก มันมีเจ้าของ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะท าได้เลยวันนี้เอง
จากการรายงานของคณะกรรมการชลประทานและการเกษตร ผมว่าน่าจะใช้คณะกรรมการชุดนี้ประชุม
และท าหนังสือถึงชลประทานให้ชลประทานปล่อยน้ าหรือท าให้เป็นร่องมา  ถ้าไม่สะดวกให้คณะ
กรรมการฯ  ท าเร่ืองเสนอมาถึงฝ่ายบริหาร ถ้าไม่อยากเซ็นเดี๋ยวผมจะเซ็นส่งไปให้  และไปตามเรื่องกัน  
ก็ฝากกราบเรียนเพื่อนๆ สมาชิกฯ  ขออนุญาตท่านสุพจถือหนังสือไปเองเลย แล้วไปคุยกับเขา ให้
คณะกรรมการชลประทานได้ด าเนินกิจกรรม  ผมว่ามันจะเป็นภาพออกมาที่ชัดเจนเพราะถ้าไม่สะดวกที่จะ
เซ็น  ประธานคณะไม่อยากเซ็นเดี๋ยวผมเซ็นให้ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะพี่น้อง
ประชาชนขาดน้ าเราท าได้เพียงบรรเทาความเดือดร้อนโดยน าน้ าไปแจกซึ่งมันยังไม่ยั่งยืนแน่  ถ้าชลประทาน
ปล่อยน้ ามาผมว่าจบ  น ามาให้ถึง  เมื่อกี้คณะกรรมการฯ ที่เราได้ฟังจากชลประทาน  น้ าล าตะคลองเหลือ
ประมาณสิบกว่าเปอร์เซนต์มันยังใช้ได้  สามารถปล่อยได้วันนี้ปัญหาของชาวบ้านเขาเดือดร้อน วันนี้จะเห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคุณค่าสามารถท าในสิ่งที่องค์กรอื่นท าไม่ได้ สมาชิกสภาฯ ส่วนอื่นท าไม่ได้  
ท้องถิ่นอื่นท าไม่ได้  แต่เราสามารถเป็นปากเป็นเสียงเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ก็ฝากว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องไปแก้ไขปัญหาชั่วคราวเราแก้ได้  แต่ของชลประทานเราจะลงไปท าอะไรเดี๋ยวจะอ้าง
ว่าเขื่อนแตก  มาตรฐานของเขาจิปาถะ ท าหนังสือถึงเลยให้คณะกรรมการชลประทานและการเกษตร
ด าเนินการ  ถ้าไม่สะดวกเซ็นผมเซ็นให ้ฝากท่าน สจ.สุพจ  ภาพกิจกรรมอย่างที่ผมเรียนวันนี้มีโซเชียลมีเดีย 
มีอะไรสามารถเห็นกันได้หมด  ผมเห็นสภาพคลองที่วันนี้มันเป็นอย่างไร วันนี้ไม่ต้องออกไป  มันมีภาพส่งมา
ให้เราดูได้อย่างเต็มที่ มีเพื่อนสมาชิกฯ 48 คน 32 อ าเภอ ปัญหาความเดือดร้อนตรงไหนมันเข้ามากลุ่ม
เพื่อน  ผมเป็นสมาชิกฯ ในกลุ่มสามารถเห็นได้เลย มันเป็นปัญหาแบบนั้นจริง  กองช่างไปท างานที่ไหน ไป
ท าอะไรบ้าง ที่ไหนอย่างไร ไปแก้ปัญหาอย่างไร  เราเห็นหมด ท างานหรือไม่ท างานอย่างไร บางสิ่งบางอย่าง



 

                    ๒๑ 

 นายกฯ ท้องถ่ินอื่นเข้ามาคุยว่าปัญหามันเกิดอย่างนี้เดี๋ยวผมขออย่างโน้นอย่างนี้ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพวก
ท่านไปเลี้ยงพนักงานขับเครื่องจักรเครื่องยนต์ของผมอีก 1 วัน  ถ้าไม่มีสื่อโซเชียลมีเดีย  ไม่มีภาพกิจกรรม 
ไม่มีพี่น้องประชาชน  ไม่มีเพื่อนสมาชิกฯ  ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบอก มาเล่าให้ฟัง  ต้อง
ขอบพระคุณท่านเพื่อนสมาชิกฯ  สมกับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด 
ทรงคุณค่าที่สุด  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านบัวพันธ์ครับ 
นายบัวพันธ์ จันค าวงษ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผูบ้รหิาร  ทา่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้รงเกียรติ  กระผมนายบัวพนัธ์ จันค าวงษ ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอ าเภอประทาย  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่
ท่านกรุณาจดัชุดเกรด ปรับ บด ไปให้ที่ อบต.โนนเพ็ด  และ อบต.วังไม้แดง และโรงเรียนวังไมแ้ดงพิทยา
คม  ซึ่งทาง อบต.ก็ได้สมทบคา่น้ ามนั ก็เรียบร้อยทั้งสองต าบล  ก็ขอขอบคุณแต่สิ่งที่ไม่นา่ขอบคุณมีอยู่ 
2-3 เร่ือง  เรื่องที่ 1 ผมถูกร้องเรียนไปถึงศูนย์ด ารงธรรม  เนื่องจากทางฝา่ยบริหารสง่เคร่ืองจักร 
ผู้รับเหมารายใดก็ไม่ทราบไปท างานในพื้นทีผ่ม  และไมไ่ด้แจ้งให้ผมทราบ เวลามปีัญหามาก็ร้อง สจ.
อ าเภอประทาย  ผมก็ไม่ทราบวา่ใครเป็นคนไปท าและผมก็ไม่รู้วา่ถ้างบ อบจ.เราหรือเปล่า   หรืองบของ 
อบต.  แต่ถ้าโครงการไหนที่ อบจ.เรารับผิดชอบและก่อนจะท างานไปบอกผมก่อน  ไม่มปีญัหาแม้แต่
โครงการเดียว  แต่ที่มีปัญหาคอืไม่บอกและผมก็ตอบเขาไมไ่ดว้่าเป็นโครงการใคร  ไป 2 วัน กลับ และ
ท าให้เขาเสียหายก็ร้องมาผมก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกผมก่อนผมกจ็ะไปบอกก านนั  บอกนายกฯ  บอก
ผู้ใหญ่บ้าน วา่ดูแลของ อบจ.หน่อย งบประมาณนิดหน่อยอะไรกันนักกันหนา เราถึงจะไปบอกเขาได้  นี่
ไม่บอกกันเลยผลสุดทา้ยมีปัญหาร้อง สจ.บัวพนัธ์คนเดียว ฝากฝ่ายบริหารถ้าจะไปด าเนนิการขอให้แจ้ง
พื้นที่ด้วย  เพราะแต่ละพื้นที่มผีีเฝ้าบา้น นี่เปน็เร่ืองจริงฝากขอให้ท่านได้กรุณาบอกเจ้าของพืน้ที่เขาบา้ง 
อย่างน้อย ๆ ใครไปท าผมไม่ว่าหรอกน าผลประโยชน์เข้าสู่อ าเภอ แต่ละอ าเภอมันเป็นเร่ืองดีทั้งนั้น  แต่
ให้บอกเจ้าของพื้นที่เขาบ้างเขาจะไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้  และเขาจะช่วยแก้ไขปญัหาให้ ไม่ถูกร้องเรียน  
มันเสียยี่ห้อ อบจ.โคราช หมด นี่คือเร่ืองที่หนึ่ง  เร่ืองที่สอง เราก็ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใกล้
จะสิ้นปีงบประมาณอีกแล้วทั้งหนิ ทั้งยางมะตอย แต่ไม่เคยไปเห็นไปอุดหลุมอุดบ่อแต่ละถนน  อย่าง
อ าเภอประทายมีถนน 8 สายทีไ่ด้รับจากทางหลวง รับโอนจาก รพช. ระยะทาง 53 กิโล  174 เมตร 
ของอ าเภอประทาย เป็นถนนลาดยาง  แต่ถนนที่เปน็หลุมเป็นบ่อ อบจ.พบประชาชน ผมก็ดีใจจะได้อุด
หลุมอุดบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม  จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ฝากถึงฝา่ยบริหารด้วยครับ เร่ืองที่ 3 
ตอนนี้ภัยแล้งมนัหนักหนาเหลือเกิน อ าเภอประทายก็ต้องการเคร่ืองขุดเจาะบ่อบาดาล ถ้าวา่งก็ขอความ
กรุณามี 4-5 อบต. ฝากมาถึงทา่นนายกฯ ขอให้ส่งเครื่องจักรไปให้ มีอยู่ 3 เร่ือง ถ้า 3 เร่ืองนี้ได้รับการ
แก้ไขก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านพรชัยครับ 
นายพรชยั  อ านวยทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผูท้รงเกียรติ  กระผมนายพรชัย  อ านวยทรัพย ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอครบุรี  เขต 2 ผมอยากจะน าเรียนในเร่ือง
ของปัญหานครราชสีมาเก่ียวกับน้ าประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามค าสั่งศาลปกครองนครราชสีมา 
ที่ได้วินจิฉัยออกมาแล้วว่าให้เทศบาลนครนครราชสีมานั้นได้น าน้ าจากเขื่อนล าแชะมาใช้ในการผลิต
ประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานัน้เมื่อเดือนที่แล้วได้มกีารประชุมGMC หรือเรียกว่าคณะท างาน



 

                    ๒๒ 

 บริหารจัดการน้ าได้มีมติตกลงทีจ่ะให้เทศบาลนครนครราชสีมานั้นได้น าน้ าจากเขื่อนล าแชะมาใช้ผลิต
ประปาจากเดือนนี้เร่ิมเปิดตอนนี้น้ าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้ใชน้้ าจากเขื่อนล าแชะ  ซึ่งใน
ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการน้ ากบัเทศบาลนครนครราชสีมาตกลงให้ใช้น้ าได้ถงึสิ้นปี 
พ.ศ.2558 นี้จ านวน 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยในปัจจุบนันัน้ปล่อยน้ าให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาวันละ 35,000 ลูกบาศก์เมตร และน าน้ าจากเขื่อนล าตะคลองวนัละ 47,000 ลูกบาศก์
เมตร มารวมกันเพื่อที่จะผลิตเป็นน้ าประปาให้กับชาวเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมอยากฝากท่าน
ประธานไปถึงผูบ้ริหารเพื่อที่จะได้หาวิธีที่จะแก้ไขในอนาคตข้างหน้าตามค าสั่งศาลที่ออกมานัน้ให้ใช้น้ า
จากเขื่อนล าแชะได้แต่ มคี าว่าแต่ขมวดทา้ยอยู่ต้องให้พี่นอ้งประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเข่ือนนั่นคือ
อ าเภอครบุรี  ปักธงชัยและโชคชัย  ได้รับประโยชน์จากน้ าจากเขื่อนล าแชะอย่างเพียงพอเสียก่อนจึงจะ
แบ่งปนัน้ ามาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้ก็เลยมีการตกลงกันเป็นห้วงระยะ  ผมเองก็ได้เข้าประชุม
ในฐานะที่ผมเองเป็นประธานกลุ่มรักษ์ล าแชะคนแรกชาวครบุรีตกเป็นจ าเลยของสังคมมานานพอสมควร
เพราะสังคมในนครราชสีมาบอกว่าชาวครบุรีนั้นหวงน้ า  ไมอ่ยากให้น้ ากับเทศบาลนครนครราชสีมาผม
อยากกราบเรียนอีกคร้ังหนึ่งครับว่าในฐานะที่เปน็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอ าเภอครบุรี  ชาว
อ าเภอครบุรีเราไม่ได้หวงน้ า ชาวอ าเภอครบุรีเรามีความเอ้ืออาทรห่วงใยแบ่งปันให้กับพี่น้องในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาในการที่ผลิตน้ าประปา  เป็นการตกลงเป็นห้วงระยะเวลาในแตล่ะขณะ  ผม
เป็นห่วงอย่างมากว่าถ้าเกิดวิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นจะมีการแย่งชิงน้ ากันเกิดข้ึนอย่างแน่นอน  ในวันนี้พีน่้อง
ประชาชนในเขตพื้นทีช่ลประทาน  วนันี้เขาต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกพชืฤดูแล้งปลีะประมาณ 45,000 
ไร่  สูญเสียผลประโยชน์ที่พีน่้องประชาชนจะได้รับเปน็จ านวนมาก  นอกจากนัน้แล้วในปัจจบุนันี้ปกติใน
เขตพื้นที่ชลประทานอ าเภอครบุรี  ปักธงชัย  โชคชัย  จะได้รับน้ าจากเขื่อนล าแชะสามารถปลกูข้าวไดป้ี
ละ 2 คร้ัง  แต่ก่อนเราปลกูได้ปีละ 4 คร้ัง  เพราะวา่มันแล้งตายต้องปลูกใหม่  แต่พอเรามีน้ า
ชลประทานเราปลูกได้ปลีะ 2 คร้ัง  แต่ในปนีี้เราต้องลดพืน้ทีก่ารเพาะปลูกลงมา  ชลอการเพาะปลูก
เพื่อที่จะแบ่งปนัน้ ามาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา  ปญัหาทีจ่ะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า  วนันีน้้ าในเข่ือน
ล าแชะมีอยู่เพียงประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากความจุ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร  เหลืออยู่
ประมาณ 36% ซึ่งจะต้องแบ่งน้ าให้กับพื้นที่การเพาะปลูกจ านวนมาก ถ้าเกิดความแลง้อย่างนีเ้กิดขึ้นก็
จะเป็นเหมือนกับล าตะคลองไมส่ามารถที่จะส่งน้ าดบิเพื่อผลิตประปาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้  
ปัญหาเหล่านี้เปน็ปญัหาของพี่นอ้งทั้งจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นท้องถิ่นที่ใหญ่  ก็
คงจะหนีไม่พน้ที่จะต้องท างานร่วมกับทางเทศบาลฯ  จะต้องหาวิธีการที่จะต้องแก้ไขในระยะยาวอย่างที่
ผมเคยน าเสนอไปหลายครั้งในเวทีของการท าประชาพจิารณ ์  เคยเสนอหลายครั้งว่าให้เทศบาลนคร
นครราชสีมาได้จดัท าแก้มลงิเพื่อที่จะกักเก็บน้ าในฤดูน้ าหลาก  หรือหน้าฝน ซึ่งถา้ท าแก้มลิงกักเก็บน้ า
แล้วก็จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ในประเดน็ที่ 1  ประเด็นที่ 2 ผลที่ตามมาคือจะช่วยบรรเทา
จากกรณีเกิดน้ าหลากน้ าท่วมในเขตอ าเภอครบุรี  โชคชัย  เฉลิมพระเกียรติ  พิมาย  ชุมพวง  เพราะใน
ฤดูฝนฝนตกแรงปริมาณน้ าฝนมาก  โดยเฉพาะปริมาณน้ าฝนทา้ยเข่ือนล าแชะปีหนึง่ไม่ต่ ากว่า 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  ไหลลงสู่แม่น้ ามูลหลากลงไปทว่มพิมาย  ชุมพวง  เฉลิมพระเกียรติอยู่เป็นประจ าทุกป ี 
ถ้าเราสร้างแก้มลิงในพื้นทีส่าธารณะ บริเวณบ้านใหม่หนองบอนมีพื้นทีส่าธารณะประมาณ 2,000 ไร่  
กักเก็บน้ า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถใช้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้  เพราะว่าบริเวณบ้าน
หนองบอนมีโครงข่ายของคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อเข่ือนต่าง ๆ จ านวนมาก  ไม่วา่จะเปน็จากเขื่อนล า
แชะ โดยมาทางแม่น้ ามูล  จากเขื่อนล ามูลบนมาจากทางแมน่้ ามูล  จากเขื่อนล ามลูบนมากับทางแม่น้ า



 

                    ๒๓ 

 มูล  จากเขื่อนล าพระเพลงิมาทางคลองล าไย  ถ้าปีใดทีป่ริมาณน้ าในเข่ือนไหนที่มีเพียงพอสามารถที่จะ
ส่งมาตามล าน้ าธรรมชาติมาเติมเต็มให้กับบริเวณแก้มลิงที่บ้านใหม่หนองบอนได้  เผื่อท่านผู้บริหารได้มี
โอกาสได้เข้าร่วมประชุมในการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดนครราชสีมา  ฝากท่านได้น าเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขที่ยั่งยนืให้กับพี่น้องประชาชน  เพราะวันนี้ตามค าสัง่ของศาลปกครองนั้นเปน็การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในขัน้วิกฤตของจังหวัดนครราชสีมานี้เท่านัน้  เพราะจากการประชุมของ 
GMC ที่ผ่านมานั้นเปน็การให้น้ าเฉพาะถึง 31 ธันวาคมนี้เทา่นัน้  หลังจากนั้นเราจะต้องมาประชุมคณะ 
GMC หรือคณะบริหารจัดการน้ ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสามารถแบ่งปันน้ าให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาได้เทา่ไหร่  แตถ่้าปริมาณน้ าในเข่ือนมีน้อยเหมือนล าตะคลองวันนั้นแหละครับมหาวิกฤต
ของจังหวัดนครราชสีมามันจะเกิดขึ้น  เพราะเราไม่รู้จะไปเอาน้ าตรงไหนก็จะเป็นการศึกชิงน้ าขึ้นมา  
อยากจะฝากทา่นประธานผา่นไปยังผูบ้ริหารในเมื่อมีโอกาสที่จะเข้าประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการ
น้ าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาฝากในเร่ืองนี้คือเร่ืองของการใช้น้ าวิกฤตของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เร่ืองที่ 2  อยากจะน าเรียนกบัพี่น้องเพือ่นสมาชิกวา่ในวนันี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชุมเม่ือ 3 วันที่แล้วนี้เอง  ท่านก็เปน็ห่วงในเรื่องของการเกษตร  อยากจะฝากถึงท่านผูบ้ริหารวันนี้
เราอาศัยฟ้าฝน  อาศัยระบบชลประทานเราคงจะอาศัยไมไ่ด้อย่างเต็มที่  พึ่งพาไม่ได้อยา่งเต็มที่  และมี
วิธีหนึ่งที่จะช่วยขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาล  ผมอยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกฯ  เพื่อน าขา่วนีไ้ด้ไปบอก
กับพี่น้องประชาชนในเขตอ าเภอแต่ละอ าเภอว่าในปัจจบุันนั้นทางรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรในเร่ืองของระบบน้ า นั่นคือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากระบบน้ า  นัน่คือบ่อบาดาล  ใน
วันนี้ทางรัฐบาลเองได้อนุมัติงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลมาเปน็จ านวนมาก และเมื่อคร้ังที ่
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโ์อชา  ได้เดินทางมาทีจ่ังหวัดนครราชสีมา ที่อ าเภอพิมาย  
ก็ได้มีกลุ่มเกษตรกรได้เข้าไปน าเรียนปัญหาของเกษตรกร  และท่านเองก็ได้สนับสนนุงบประมาณสั่งการ
ลงมา จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้ง 32 อ าเภอ  และผมเองก็ได้ประสานไปกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อที่จะขอเพิ่มฝากถึงท่านนอกเขต  ผมเองบังเอิญว่าได้อยู่ในพื้นที่ และจะมีหน่วยงานทหารพัฒนาที่จะ
มาขุดเจาะบ่อบาดาลให้ขนาดหน้า 6 นิ้ว   ให้กับเกษตรกรและได้รับการประสานมาจากกระทรวง
พลังงานที่จะสนับสนุนแผงโซล่าเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่จะใช้ในแปลงเกษตร และ
ในวันที่ 14 นี้ก็จะมีการเซ็น MOU กับธนาคาร ธกส.  นโยบายที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรในเร่ือง
ระบบน้ าจากเดิมทีมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรนั่นคือปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 230,000 บาท  โดยรัฐบาลช่วยเหลือค่า
ดอกเบี้ย 3% ขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส. ไปกู้ ธกส.  ถ้าเป็นลูกค้าชั้นดี
ก็จะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 7%  แต่ถ้าเข้าโครงการระบบน้ าหยดรัฐบาลช่วย 3%  เกษตรกรก็จะ
เสียดอกเบี้ยแค่ 4% โครงการนี้เสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้ว  ผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะที่บรหิารจัดการ
ตลาดมนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทยก็ได้ขอกับทางรัฐบาลเพื่อขยายระยะเวลาเนื่องจากปี 57/58  มีพี่
น้องประชาชนเข้าโครงการของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา 100 กว่าราย  จากเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 100,000 ราย  งบประมาณ 23,000 ล้านบาท พี่น้องประชาชนยังไม่เข้าถึงในงบประมาณ
โครงการอีกเป็นจ านวนมาก  รัฐบาลจึงมีมติให้ขยายโครงการออกไปถึงปีหน้า  ก็เลยน าเรียนทา่นสมาชิก
ฯ เผื่อจะบอกพี่น้องในเขตบริการของท่านว่ารัฐบาลได้ขยายโครงการออกไปอีก 1 ปี นอกจากนั้นแล้วใน
วันที่ 14 นี้จะมีการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพลงังานและ ธกส. ขึ้นมาอีก  นั่นคือถ้าเกษตรกรท่าน
ใดที่จะท าระบบน้ าด้วยแผงโซลา่เซล กระทรวงพลังงานจะชว่ยอีก 2% ถ้าเกษตรกรท่านใดที่จะเข้า



 

                    ๒๔ 

 โครงการจะต้องผา่นการอบรมตามหลักสูตรที่จะก าหนดขึ้นตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นัน่คือ อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. เพื่อที่จะไปบริหารจัดการงบประมาณตัวนี้ได้อย่างคุ้มค่า  เกษตรกรท่านใดที่สนใจ
ดอกเบี้ย ธกส. 7% รัฐบาลช่วย 3% เหลือ 4%  กระทรวงพลังงานชว่ยอีก 2%  เกษตรกรก็ช าระ
ดอกเบี้ยเพียง 2% ต่อปี  ก็เป็นการแบง่เบาคา่ใช้จ่ายให้กับเกษตรกร  แต่วันนี้การเข้าถึงโครงการและ
งบประมาณที่พงึจะได้รับยังไม่ม ี  ฝากทา่นประธานฝากไปถึงทา่นสมาชิกฯ ในแต่ละอ าเภอเผื่อท่านจะได้
น านโยบายของรัฐบาลไปบอกกล่าวกับเกษตรกรเพราะในวันนี้รฐับาลเองพยายามที่จะสง่เสริมในเร่ือง
ของเกษตรกร  ผมเองได้ไปประชุมและเสนอแนะเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา  ก็ได้มีการประชุมวันมนั
ส าปะหลังโลก  หรือวันมันส าปะหลังนานาชาต ิ ที่พัทยา  จงัหวัดชลบุร ี  ซึ่ง 2 ปีจัดครั้งหนึ่ง  ก็ให้
ความส าคัญของมันส าปะหลังเปน็พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 4 ชนดิ ที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแล  พืชมัน
ส าปะหลังสรา้งรายได้ให้กับประเทศชาติปีหนึง่ไม่ต่ ากว่า 6-7 หม่ืนล้านบาท  เฉพาะราคาหัวมนัสด  แต่
ถ้าแปรสภาพเปน็แป้ง  เปน็มันเส้น สามารถสร้างรายไดป้ีหนึ่ง 130,000 ล้านบาท  แต่ถ้าน าไปผลิต
วัสดุต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมันส าปะหลังสามารถสรา้งรายได้ปีหนึ่งไม่ต่ ากว่า 300,000 ลา้นบาท  วนันีพ้ี่
น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมามีพืน้ทีป่ลูกมันส าปะหลัง 29 อ าเภอเกือบเต็มทั้งจังหวัด  มี
ผลผลติ 1 ใน 4 ของประเทศ   แต่ในวันนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังยังเหมือนเดิม  40 ปีที่
แล้วอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนัน้  เกษตรกรไม่สามารถที่จะลืมตาอา้ปากมชีีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก ๆ ได ้ 
เพียงแต่พอส่งลูกเรียนได ้พอมีเงินใช้ในครัวเรือน เพราะในปัจจบุันนัน้มันส าปะหลังปัญหามนัเกิดขึ้นรอบ
ด้าน โดยเฉพาะปัญหามันน าเข้าจากต่างประเทศ คือ เขมรและลาว  ในวันนี้ผมเองไดท้ าเร่ืองเสนอไปยงั
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ปัญหาเร่ืองมันส าปะหลังในวันนี้ราคาตลาดโลก 
ราคาแป้งอยู่ที่ 14 บาท 50 สตางค์  ราคามันเสน้อยู่ที่ประมาณ 7 บาท 20 สตางค์  แต่ในประเทศไทย
วันนี้ซื้อยังไม่ถึงเนื่องจากวา่วันนีม้ีพ่อค้าส่งออกมันเส้นไปซื้อล่วงหน้าแล้วน ามันเขมรเข้ามาท าตลาดใน
เมืองไทย ท าให้ตลาดมันส าปะหลังเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากอันนี้น าเรียนเพื่อนสมาชิกฯ ให้ทราบ
เพื่อท่านจะได้ไปบอกกล่าวทิศทางว่าในเร่ืองที่ท่านจะสนับสนนุพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่  มันส าปะหลัง
เป็นพืชเทวดา  ในวันนีผ้ลผลิตประมาณ 30 ล้านตันต่อปี  แต่ความต้องการของตลาดตา่งประเทศเกือบ 
40 ล้านตัน  แต่วันนี้ราคากย็ังเหมือนเดิม แต่สิ่งใดที่เราจะท าให้กับพี่น้องประชาชนมีเงนิเข้ากระเป๋า
มากข้ึน  นั่นคือเป็นการลดต้นทุนการผลติและไปเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะให้เงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชน 
ก็อยากจะฝากทา่นประธานผา่นไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ ในการที่จะสง่เสริมวันนี้เราต้องให้ความรู้ครับ  
ปัจจุบนัมันส าปะหลังปลูกมาอยา่งไรก็อย่างนั้น  ดินเกิดเสื่อมสภาพ พี่น้องประชาชนก็ยังใส่อยู ่ ยังปลูก
มันส าปะหลังอยู่  วนันี้เพื่อนสมาชิกฯ  ต้องน าความรู้ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพีน่้องประชาชน  
ท่านต้องศึกษาหาข้อมูลข่าวสารท าสิ่งใดทีจ่ะให้เกษตรกรในพื้นที่ของท่านมีความอยู่ดีกินดี  ท าอย่างไรที่
จะท าให้เขามีเงินในกระเปา๋เพิ่มข้ึน  ท่านต้องช่วยบอกครับ  เช่นเดียวกันอยากฝากถึงยังกองการศึกษา  
การบริหารจัดการการศึกษาเมื่อโอนมาอยู่กับท้องถิ่นแล้วท้องถิน่สามารถจัดการหลักสูตรเป็นบทเรียน
ให้กับนักเรียนได้  วันนี้เรามีนกัเรียนในสังกัด 58 โรงเรียน  วันนี้ถ้าเราน าหลักสูตรในเร่ืองของมัน
ส าปะหลังเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมา  เพราะว่ามันเป็นภูมิปญัญา เป็นวิถชีีวิตของท้องถิ่น 
ที่จะต้องมีความรู้ วนันี้พ่อเฒา่แม่แก่พี่ป้านา้อายังอาศัยการท าเกษตรแบบดั้งเดิม  อาศัยฟ้าฝน  แต่ใน
วันนี้เหล่าลูกหลานที่เราส่งมาเรียนเราจะต้องเติมความรู้ให้กับเขาเพื่อเขามีโอกาสที่จะกลับไปชว่ยเหลือ
ครอบครัว  มีโอกาสที่จะกลับไปช่วยเหลือพี่น้องในหมู่บา้นของตนเอง  วันนี้ครับทา่นประธานฯ  ดินมนั
เสื่อมสภาพมาก  วนันี้เราต้องมกีารวิเคราะห์ค่าดินว่าดินแต่ละพื้นที่สมควรจะใช้ปุ๋ยสูตรไหน  เขาเรียกว่า



 

                    ๒๕ 

 ปุ๋ยสูตรสั่งตัด  นัน่คือวิเคราะห์ค่าดินแล้วเราถึงให้ปุ๋ยจ านวนนัน้ไป  สิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องมา
เข้าบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนทั้ง 58 โรงเรียน  เพื่อที่เขาจะได้กลับไปบอก
ผู้ปกครองหรือบอกพี่น้องประชาชนในชุมชนวา่การเกษตรมันจะต้องวิวัฒนาการ มนัจะต้องไม่เหมือนเดิม
ที่อาศัยดินฟา้อากาศ  วันนี้ดนิมันเสื่อมสภาพจากการใช้มาเป็นจ านวนหลายสิบปีเราต้องมีการบ ารุงดนิ  
วิเคราะห์ค่าพันธุ์ ต้องมีระบบน้ าเข้ามาช่วย  วันนี้ระบบน้ าไม่มีในเรื่องของชลประทาน เขตที่มีพื้นที่
ชลประทานโชคชัย ครบุรี สีคิ้ว  สูงเนิน  มีเข่ือนอยู่ก็พอที่จะแบ่งเบาบรรเทาได้  วนันี้พีน่้องลองไปดูแถว
เขตประทาย  โนนแดง  แห้งแล้งฝนไม่ตกลงมาก็ไม่รู้จะท าอะไร แต่วันนี้เราต้องคิดว่าจะน าทรพัยากรใน
ดินขึ้นมาอยา่งไร  นั่นคือน้ าบาดาล  วันนี้เรามีรถขุดเจาะบ่อบาดาล 1 คัน ราคา 14 ล้านบาท  สามารถ
ขุดเจาะความลึกได้ไม่ต่ ากว่า 200 – 300 เมตร  เราน่าจะพจิารณางบประมาณที่จะถึงในปี 59 จัดตั้ง
งบประมาณเพื่อที่จะซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น  เราไม่ต้องไปเอาเครื่องละ 14 ล้าน  วันนี้ใน
เขตพื้นที่อ าเภอครบุรีเป็นเขตพื้นที่ที่มีน้ าใต้ดินสูงพอสมควร  เจาะประมาณ 30-40 เมตร ก็พบกับน้ า
แล้ว  เราใช้เคร่ืองจักรราคาไมเ่กิน 900,000 บาท  วนันีบ้างพืน้ที่ที่มนี้ าใต้ดนิจ านวนมากและไม่ลึก
เกินไป  สามารถใช้เคร่ืองขุดเจาะบ่อบาดาลในราคาไมสู่ง มพี่อค้า นักธุรกิจที่มีหัวคิดในการพัฒนาน า
เครื่องคูโบต้ามาท าเป็นเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเขายังท าได้ครบั  ลงทุนไม่กี่แสน  ผมทราบข่าวมาวา่
จังหวัดหนองบัวล าภูโดย อบจ.หนองบัวล าภูมีเคร่ืองขุดเจาะบอ่บาดาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ต่ า
กว่า 20 ชุด  เพื่อที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรในวันนี้ถ้าตามระเบียบของ อบจ.หรือใน
เร่ืองระเบียบพัสดุในเร่ืองของการบริหารจัดการที่จะบริการให้กับประชาชนไม่ไดโ้ดยตรง  เดีย๋ว สตง.
ตรวจสอบ เราก็มีทางออก เราก็ไปขุดเจาะทีส่ามารถแบ่งเบาได้ในหลาย ๆ คนร่วมกัน  เป็นกลุ่ม  เรา
บริการเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็ท าได้  ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ขาดน้ าได้  วันนี้ผมเอง
ก็ก าลังท าแปลงทดลองแปลงเกษตร  พี่น้องประชาชนที่ปลูกมนัส าปะหลังวันนี้มีอยู่ 20 ไร่ กับอีกราย
หนึ่งมี 100 ไร ่ ผลผลิตเกือบเท่ากันครับ  ผู้มไีร่มันส าปะหลัง 100 ไร่  แต่ขาดการเอาใจใส่ปลูกตาม
สมัยแต่ก่อนไม่มีการวิเคราะห์ค่าดิน  ไม่มีการวิเคราะห์สายพนัธุ์  ไม่มีระบบน้ า เฉลี่ยแล้ว 1 ไร่ได้
ประมาณ 3.5 ตัน  แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะช่วยเหลือเกษตรกรได้จัดการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ให้โอกาสได้เรียนรู้และ
น ามาปฏิบัติ  ผูท้ี่มี 20 ไร่วันนี้ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกมาเป็นไรล่ะ 10 ตัน  20 ไร่ 200 ตัน  กับ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม  วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ เราบางครั้งก็ยังไมไ่ด้เข้ารับการอบรมเพราะส่วนตัวผมเองนั้น
เข้ารับการอบรมบ่อยและเข้าประชุมบ่อยเพราะผมก็เป็นหนึง่ในคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดมัน
ส าปะหลังแห่งประเทศไทยที่เข้ามาดูแลในเร่ืองของผลผลิต  ดูแลเร่ืองมันส าปะหลัง  ฝากถึงเพื่อนสมาชิก
ฯ ว่าในสิ่งทีผ่มได้อภิปรายไปในที่ประชุมในวนันี้เหนือสิ่งอื่นใดแล้วผมเองอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงูสุดทา่นใดมีข้อมูลขา่วสารเราก็สามารถที่จะมาอภิปรายมาบอกกล่าวกนัได้ในวันนี้พีน่้อง
ประชาชนจ านวนมากที่เป็นเกษตรกรวันนี้ท่านสามารถจะต่อยอดได้เพราะในวนันี้มโีครงการไม่วา่จะเปน็
ขุดเจาะบ่อบาดาลจากหน่วยทหารพัฒนา ไมว่่าจะมีแผงโซล่าเซลที่ทางรัฐบาลจะสนบัสนุน ช่วยเหลือ
เกษตรกรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมตอ้งขอบคุณท่านรองประธานฯ  ท่านวสิูตร  เจริญสันธิ ์  คราวทีแ่ล้วผมก็
ไปดูที่อ าเภอจักราช หมู่บ้านชยัพฤกษ์ที่ผลิตประปาหมู่บ้านจากแผงโซล่าเซล  ซึ่งสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ประหยัดคา่ไฟให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านไดท้่านก็สามารถที่จะต่อยอดขอแผงโซลา่เซล
จากกระทรวงพลังงาน  ตอนนีม้ีงบประมาณในเร่ืองของการจัดท าแผงโซลา่เซลขึ้นมา  เร่ืองที่ 3 อยาก
ฝากท่านประธานไปถึงท่านผูบ้ริหารและฝากไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ  วนันี้ในเร่ืองของถนนหนทางเราได้รับ
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 ค าร้องเรียนมาเป็นจ านวนมากและอีกส่วนหนึ่งเป็นการเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนในแต่ละพืน้ที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้รับถ่ายโอนถนนต่างๆมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจงัหวัด จ านวน
พันกว่ากิโลเมตร เฉพาะอ าเภอครบุรี 7 เส้นทาง  แต่เวลามปีัญหาถนนเสน้ไหนไม่ดี ถนนเส้นไหนมนั
ขรุขระ วันนี้โทษ อบจ. วันนี้เพื่อนสมาชิกฯ  เพื่อเป็นการดูแลและรักษาประโยชน์ อบจ.ของเรา เราต้อง
ชี้แจงครับ ถ้ามโีอกาสเรานา่จะร่วมประชุมกับทางอ าเภอเพื่อที่จะชี้แจงให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ประชุมก านันในแต่ละเดือนให้เขาเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของ อบจ.ที่แท้จริงคืออะไร  ในวันนี้ปัญหาที่
เกิดขึ้นใด ๆ ก็แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่ พอแก้ปัญหาใด ๆ ไมไ่ด้กโ็ทษ อบจ.  อบต.ก็บอกว่าต้อง อบจ. ผม
ยกตัวอย่างไม่วา่ท่านสมาชิกฯ จากอ าเภอหนองบุญมากอยู่หรือเปล่า เขามีการส่งข้อมูลทางโซเชยีล
เน็ตเวิรค์เปิดเข้าไปว่าปัญหาตา่ง ๆ พอปัญหาถนนบางพืน้ที่เกิดความเสียหายมาก  นายก อบต.ก็ส่งไลน ์
ส่งเฟสบุ๊ควา่ถนนนี้เปน็ของ อบจ.ต้องรับอนุญาตจาก สจ.อบจ.ก่อน ไม่งั้นถ้าไปท าเดี๋ยวเขาจะฟ้อง  อบจ.
ตกเป็นจ าเลยวนันี้เราต้องท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่าลืมว่าแต่ก่อนนั้น อบจ.แก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไดร้ับความเดือดร้อนเขาขอมาหลายท่านที่เปน็ สจ.มาหลายสมัย เขาขอมา
ท่านก็ต้องท าให้ก็ต้องขออนุญาตพื้นที่ที่เปน็ของกรมทางหลวง เราก็ท าหนังสือขอกรมทางหลวงชนบท 
เพื่อขอก่อสร้างเส้นทาง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  พอเราไปก่อสร้างเส้นทางนัน้ 
ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนตามค าขอของท้องถ่ินหรือพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาป้าย อบจ.สี
ส้ม ไปปักพอไปปักไว้แล้วพีน่้องประชาชนที่ขับรถผา่นไปผ่านมาก็คิดว่าเป็นถนนของ อบจ. ขอบคุณที ่
อบจ.มาซ่อมทางท าทางให้ขอบคุณครั้งเดียวครับแต่หลังจากนั้นอีก 2 ปีถนนช ารุด ด่าไม่มีหยุดไม่มีหย่อน
ด่าตลอดถนน อบจ. ปัญหามนัเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างแท้จริง  แต่แท้จริงแล้วถนนที่เป็นความรับผดิชอบของ 
อบจ.นั้นมีเพียงไม่กี่สายเทา่นัน้เอง  วันนี้พี่น้องประชาชนผมเชือ่ม่ันว่าในทุกอ าเภอทั้ง 32 อ าเภอ เข้าใจ
ว่าถนนตา่ง ๆ ที่ไปปักป้ายสีส้ม เป็นถนนของ อบจ.ทัง้หมด เราต้องหาทางชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงูสุดและมีความเข้าใจที่ดีต่อ อบจ.ของเรา   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านพรชยั  เพื่อนสมาชิกฯ คงไดป้ระโยชนจ์ากที่ทา่นได้อภิปราย  มีทา่นใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญฝ่ายบริหารครบั 

นายกิตติ  เชาวน์ด ี กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา อย่างที่ทราบปญัหาความเดือดร้อนเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
ถนนถ่ายโอนก็ดีหรือภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชาชนไม่อยากจะกล่าวอ้างโทษหน่วยงานใด  ไม่อยากจะพดูถึงว่าเขาก าลังท าอะไรกับเราอยู่ มันเป็น
หน้าที่ของพี่น้องประชาชน เปน็หน้าที่ของพวกเราทุกคน เปน็หน้าที่ของคนที่มีอ านาจอย่างแท้จริงเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และก็ยังท างานเพื่อพีน่้องประชาชนอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะบาง
ตัวแทนบางอย่างก็หายไปแล้วกเ็หลืออยู่อย่างเดียวที่จะพอเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้  วันนี้เอง
นักการเมืองก็ต้องต่อสู้กับระบบราชการส่วน ภูมิภาคกบัส่วนกลางด้วย  อยากจะเลา่ให้ฟังสักนดิการถ่าย
โอนถนน  การถ่ายโอนเครื่องจักรมันก็เป็นเร่ืองปกติ  เขาก็เลือกถ่ายโอนสายทีไ่ม่ค่อยดีหรือดีน้อยให้กับ
เราหรือเครื่องไม้เครื่องมืออันไหนที่มันเก่ามนัแก่หน่อยที่เขาไม่ตอ้งการแล้วเขาก็ให้ท้องถิ่นไป  เครื่องสูบ
น้ า 27 ปี เขาโอนให้เรา การทีเ่รามีถนนถ่ายโอน 1,200 กิโลเมตร บางปีให้เงินมา 5 ล้าน เฉพาะตัด
หญ้ายังไม่พอ วิธีการของเขาท าอย่างไรเขาไปตั้งเงินอยู่ทีส่่วนกลางโดยที่ไม่ถามพวกเราให้พวกเราท าแผน
ฯ ท้องถ่ินทั้งหมดที่มีถนนถ่ายโอนท าแผนฯ  จังหวัดกระบี่จงัหวัดเดียวเล็ก ๆ ได้งบถนนถ่ายโอน 300  
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